



DỰ THẢO LUẬT KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO:

## Cần quy định chính sách đặc thù, vượt trội nhưng bảo đảm công tác quản lý



● Cần xây dựng quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để thử nghiệm các dự án thí điểm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh minh họa: TCCS)

Trang 6

### Cải cách phải đi đôi với nâng cao năng lực quản lý

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, PGS.TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cải cách bộ máy phải đi đôi với nâng cao năng lực quản lý. Sau khi cải cách phải bảo đảm cho bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn chứ không đơn thuần chỉ là phép tính cộng.

Trang 4

TÊN GỌI CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SAU SÁP NHẬP:

### Bảo đảm tính kế thừa, hướng đến sự phát triển chung

Sau sáp nhập, tên gọi của địa phương cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp Nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt tên phải mang yếu tố lịch sử, có tính kế thừa, hướng đến sự phát triển chung.

Trang 5

### Triển khai đưa AI vào trường học

Thời gian qua, một số địa phương trên cả nước đã triển khai thí điểm và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giảng dạy, từng bước phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện đại.



Trang 13

### CHÀO NGÀY MỚI

### Đổi mới trong phát triển kinh tế tư nhân

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có những chỉ đạo quyết liệt, thể hiện tầm nhìn sâu rộng và ý chí kiên định trong việc đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế đất nước. Thực ra đây là kết quả của một quá trình dài về nhận thức, chuyển đổi tư duy, lý luận.

Trang 2

## Ông Nguyễn Thanh Tú được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1978, quê Quảng Bình; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế.

Ông Tú là cán bộ được thu hút từ Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh về Bộ Tư pháp vào năm 2011. Khi đó, ông được bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế.

Tháng 9/2015, ông được điều động đến công tác tại Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, giao giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế rồi giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đến trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.



● Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo Bộ Tư pháp hiện nay gồm Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh và 5 Thứ trưởng là các ông, bà: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tú. **H.THU**

## Ngày hội thể thao cộng đồng ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ

Ngày 16/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân", thu hút gần 3.000 cán bộ, người dân và học sinh tham gia.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã năm 2025 là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Qua đó, Ban tổ chức

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong bảo vệ sức khỏe, chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là dịp để tỉnh phát động phong trào rèn luyện cho học sinh, tăng cường giáo dục thể chất trong trường học, tạo thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Giải cũng là

hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025, trong đó có 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2025).

Với quy mô rộng khắp, "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" đã trở thành một ngày hội thể thao ý nghĩa, động viên người dân rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn tỉnh Nghệ An. **T.BÌNH**

## Xuất nhập khẩu đạt 1,05 tỷ USD trong ngày đầu Hải quan triển khai bộ máy mới

Ngày 16/3, Cục Hải quan cho biết, ngày 15/3 (cập nhật đến thời điểm 17h00 cùng ngày) - ngày đầu triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,05 tỷ USD, với trên 20,3 nghìn tờ khai.

Mô hình tổ chức bộ máy của Cục Hải quan được thực hiện theo Quyết định số 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, gồm 12 đơn vị, có 20 đơn vị Chi cục Hải quan khu vực (giảm 485/902 đầu mối, tương ứng 53,77%); được tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực, Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu. Với tinh thần

làm việc quyết liệt, nghiêm túc, ngày 15/3/2025 - chỉ trong thời gian 15 ngày từ khi Nghị định số 29/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và Quyết định số 382/QĐ-BTC có hiệu lực (1/3/2025), Cục Hải quan chính thức triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới trên toàn hệ thống Hải quan và cấu hình lại hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) theo mô hình tổ chức hải quan mới.

Để chuẩn bị triển khai hệ thống vào ngày 15/3, trước đó Cục Hải quan đã thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan về việc tạm dừng tiếp nhận thông tin tờ khai trên hệ thống từ 23h00 ngày 14/3/2025

đến 5h00 ngày 15/3/2025; thông báo bộ mã Hải quan tương ứng với tên gọi mới; thông báo các thay đổi địa chỉ email theo cơ cấu tổ chức mới. Các đơn vị hải quan bố trí cán bộ, công chức trực và phối hợp với Ban CNTT trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ 23h00 ngày 14/3/2025 đến hết ngày 16/3/2025. Bố trí toàn bộ cán bộ, công chức trong đơn vị đi làm bình thường trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (15 - 16/3/2025). Bố trí cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn và trả lời khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng hệ thống. Kết quả, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,05 tỷ USD, với trên 20,3 nghìn tờ khai trong ngày 15/3... **T.CÔNG**

### CHÀO NGÀY MỚI

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có những chỉ đạo quyết liệt, thể hiện tầm nhìn sâu rộng và ý chí kiên định trong việc đưa kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Thực ra đây là kết quả của một quá trình dài về nhận thức, chuyển đổi tư duy, lý luận. Việc xác lập vị trí, coi KTTN là "trụ cột quan trọng" là một thành công sau gần 40 năm đổi mới và sự bút phá về nhận thức. Sắp tới đây, văn kiện Đại hội XIV của Đảng có thể sẽ có những định hướng lớn, mới mẻ về phát triển KTTN.

Quan điểm lớn về KTTN mà lãnh đạo chủ chốt của đất nước đề ra thời gian vừa qua không chỉ thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về vai trò của KTTN, mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý và điều hành nền kinh tế.

Thực tế là KTTN đã và đang khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trong

### Đổi mới trong phát triển kinh tế tư nhân

nền kinh tế Việt Nam. Nếu như trước đây, khu vực này còn khiêm tốn về quy mô và năng lực cạnh tranh thì nay đã hình thành những DN tư nhân có tầm vóc, có khả năng vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Những ngành công nghiệp trước đây do kinh tế nhà nước chiếm thị phần chủ yếu như sản xuất thép, ô tô, khai thác cảng biển, sân bay, vận tải biển, vận tải hàng không, công nghệ cao... nhưng nay KTTN đã vươn lên mạnh mẽ, thành công trong việc tổ chức chuỗi cung ứng, hình thành hệ sinh thái mới. DN tư nhân đã và đang cùng DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trở thành những trụ cột vững vàng của kinh tế đất nước.

Đầu tháng 3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 526/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án phát triển KTTN (Ban Chỉ đạo). Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban

Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) để lên khung chương trình, các nhiệm vụ, quan điểm, mục tiêu, định hướng chính xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị.

Vấn đề hiện nay là, để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, cần có những thiết kế chính sách cụ thể, đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để khu vực KTTN bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Theo dõi các phương tiện truyền thông gần đây cho thấy, theo ý kiến bạn đọc, một số thủ tục hành chính vẫn còn "trói buộc" KTTN, từ tin dụng đến chuỗi cung ứng, thị trường tiêu thụ. Vì vậy, theo các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, hiện nay KTTN cần không chỉ tháo gỡ khó khăn, giảm phiền hà mà còn cần có chính sách "yểm trợ" mạnh mẽ, đặc biệt là loại bỏ một số yếu tố đang kìm hãm sự phát triển của DN. **NGỖ ĐỨC HÀNH**

## Việt Nam lưu chiếu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiếu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.

Thông báo của Tổng Thư ký LHQ gửi các nước thành viên nêu rõ, vào ngày 07 tháng 3 năm 2025, phù hợp với khoản 2 Điều 16 của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành lưu chiếu tại LHQ hải đồ cùng với danh sách tọa độ địa lý các điểm xác định đường cơ sở thẳng cho lãnh thổ đất liền ở Vịnh Bắc Bộ và ranh giới ngoài lãnh hải tại khu vực này.

Ngày 14/3/2025, trang web của LHQ đã đăng tải tại địa chỉ [www.un.org/Depts/los](http://www.un.org/Depts/los) các thông tin chi tiết về nội dung lưu chiếu.

Thông báo của Tổng Thư ký LHQ cũng nêu rõ, Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 21 tháng 2 năm 2025 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ sẽ được đăng tải trong ấn phẩm chính thức mang tên "Bản tin Luật Biển" sắp tới của LHQ. **VIỆT NGÀ**

## Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 609/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Theo Quyết định, việc thành lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (gọi tắt là Ban chỉ đạo) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Móng Cái - Hạ Long (Quảng Ninh) và các dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Phó trưởng ban Thường trực. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm Phó trưởng ban Chỉ đạo.

Trưởng ban Chỉ đạo có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan có thành viên tham gia Ban chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo quyết định bổ sung công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt vào danh mục dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cần thiết để chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt tại các dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là các dự án). Chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án.

**ĐỨC ANH**

# Cần nghiên cứu đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện tinh gọn bộ máy

Cuối tuần qua, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị do Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 10 và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng, để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 11.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo Chính trị phải bảo đảm tính hành động, tính văn kiện và tính khả thi; đồng thời, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa các chương, các phần, các mục và phải “đắt từng câu, từng chữ” để Báo cáo Chính trị thực sự là “văn bia”, là ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Về nội dung cụ thể, dự thảo Báo cáo Chính trị lần này đã nêu ra nhiều điểm mới, bám sát yêu cầu của thực tiễn, Tổng Bí thư lưu ý, một số nội dung đã được làm rõ, song vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, luận giải để hoàn thiện. Về kinh tế, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ nội hàm của “mô hình tăng trưởng mới” của Việt Nam trong giai đoạn tới, nhất là nhấn mạnh những yếu tố căn cơ để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, xác định đúng vai trò của các thành phần kinh tế, nhấn mạnh vai trò kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng nhất để tăng trưởng GDP, tăng năng suất lao động, tạo



● Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo Chính trị phải bảo đảm tính hành động, tính văn kiện và tính khả thi. (Ảnh: TTXVN)

công ăn việc làm... Việc chuẩn bị sớm về hạ tầng và nguồn nhân lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới cũng rất quan trọng. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là giáo dục và đào tạo. Tiềm năng con người Việt Nam không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới, phát huy tối đa tiềm năng ấy để đất nước có thể vươn mình phát triển... Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế; điều chỉnh về phân công, phân cấp, điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế...

Về khoa học, công nghệ, Tổng Bí thư yêu cầu trong dự thảo báo cáo, nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phải được rà soát và làm sâu sắc hơn, thể hiện xuyên suốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ quản trị quốc gia đến phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết những vấn đề xã hội.

Về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các đồng chí Thường trực Tiểu ban và Tổ Biên tập tiếp tục phối hợp với Tiểu ban Điều lệ để bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong giai đoạn tới, tương xứng với vai trò, sứ mệnh đặc biệt quan trọng của Đảng trong giai đoạn lịch sử này. Đảng phải luôn ở vị trí tiên phong, là người chèo lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến các mục tiêu giàu mạnh và thịnh vượng; tiếp tục nghiên cứu để bổ sung nội dung thực hiện lời Bác nói “Đảng ta là đạo đức là văn minh”; Đảng phải thường xuyên tự hoàn thiện mình, tự làm mình trong sạch, tự nâng cao bản lĩnh, trí tuệ của mình để đáp ứng được yêu cầu rất cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tiếp tục rà soát các nội dung để bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, mục tiêu cuối cùng là nâng cao và đáp ứng ngày tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thể hiện rõ tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội; tiếp tục nghiên cứu có thể lượng hóa các chủ trương cụ thể để người dân có thể nhìn thấy được, đánh giá được...

**KHÁNH CHI**

## THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

Cuối tuần qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành về kết quả hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được, nhất là bước phát triển đột phá của công nghiệp quốc phòng thời gian qua; cho rằng, những sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Quân đội ta tự nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là các sản phẩm chiến lược đã, đang và sẽ góp phần tạo nền móng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; phát huy nội lực là yếu tố quyết định; gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá những kết quả, kinh nghiệm

của năm 2024, các Bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học cơ bản, với ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng và nâng cao cơ sở hạ tầng; nghiên cứu, tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt, đột phá để thúc đẩy nhanh, chất lượng các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển khoa học, công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những

năm tiếp theo và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá những kết quả, kinh nghiệm của năm 2024, các Bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng phát huy sức mạnh tổng hợp phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, phồn vinh, thịnh vượng, vì tiến bộ xã hội và hạnh phúc của Nhân dân. Trong đó, nghiên cứu, làm chủ trang bị thiết bị công nghệ hiện đại, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cao; tổ chức sản xuất chuyên nghiệp, hiệu quả hơn để có các sản phẩm sản tốt hơn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới. **B.T.K**

### TIN TỨC

## Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị công bố dự thảo báo cáo kiểm tra tại Đắk Lắk

Chiều 16/3, Đoàn kiểm tra 1922 của Bộ Chính trị do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 1922 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn Công tác 1922 đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra của Đoàn. Sau khi công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, cơ bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Đồng thời đã báo cáo, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung có liên quan. Trên cơ sở đó, đề nghị Đoàn kiểm tra hoàn thiện báo cáo, trình Trưởng đoàn ký, gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo thời gian quy định.

Trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, triển khai các Kết luận số 118-KL/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kết luận số 123-KL/TW... Đặc biệt, tập trung thực hiện việc triển khai, sắp xếp chính quyền hai cấp tỉnh và cơ sở; sáp nhập các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về MTTQ Việt Nam... Đây là những vấn đề rất lớn đối với đất nước đòi hỏi đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu kỹ, góp ý dân chủ, thẳng thắn. Để triển khai thực hiện đòi hỏi phải vận động toàn xã hội, trong Đảng phải đoàn kết, nhất trí cao và quyết liệt triển khai; trong dân phải đồng thuận, đồng lòng thực hiện.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, phải nhận thức sâu hơn nữa, triển khai quyết liệt hơn nữa trong thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là động lực phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tỉnh Đắk Lắk phải phát huy được lợi thế phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ cao, làm nền tảng cho phát triển công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp phải là đầu vào của công nghiệp chế biến. Đồng thời, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trong năm 2025 với các giải pháp rõ ràng, khai thác các động lực phát triển mới - đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. **T.HẢI**

### HÀ NỘI:

## Tháo “điểm nghẽn”, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban Hành Chi thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo đó, để bảo đảm triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2025 với mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao (87.130 tỷ đồng), ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: ưu tiên phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc theo dõi sát thực tiễn, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời để tháo gỡ các “điểm nghẽn” và khó khăn, vướng mắc...

TP xác định rõ “điểm nghẽn” lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành kế hoạch, do đó, TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn TP; tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khả thi, phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án trọng điểm và dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương; trong đó tập trung triển khai các dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn... Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu hoàn thiện thủ tục đầu tư và thúc đẩy cải cách hành chính trong quản lý đầu tư công; đẩy mạnh thanh toán, quyết toán vốn đầu tư... **H.GIANG**

**Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, PGS.TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cải cách bộ máy phải đi đôi với nâng cao năng lực quản lý. Sau khi cải cách phải bảo đảm cho bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn chứ không đơn thuần chỉ là phép tính cộng.**

### Tạo điều kiện cho những địa phương yếu kém phát triển

● *Thưa ông, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và bỏ cấp trung gian có phải là xu hướng tất yếu trong cải cách bộ máy nhà nước, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp? Có những minh chứng thực tiễn nào cho thấy hiệu quả của việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy? Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì từ các nước?*

- Trước hết, phải khẳng định sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng đắn. Bởi việc cải cách bộ máy nhà nước không phải bây giờ chúng ta mới làm, mà đã triển khai thí điểm từ rất lâu rồi. Lần này chúng ta làm với quy mô lớn hơn, quyết liệt hơn, cách mạng hơn và đã đến lúc phải làm một cách quyết liệt như vậy.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện việc tinh gọn bộ máy, tiêu biểu ở châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Việc thực hiện hai cấp chính quyền địa phương theo tôi cũng là một xu hướng tất yếu. Hàn Quốc đã có thời kỳ sáp nhập chính quyền cấp cơ sở từ 3.000 xuống còn dưới 300. Tại Nhật Bản, họ cũng không có cấp chính quyền trung gian, năm 2000, họ có 3.800 đơn vị hành chính cấp cơ sở, đến năm 2013 giảm còn 1.800 và hiện nay là 1.700 đơn vị, tức là ít hơn cả dự kiến mà chúng ta đưa về (khoảng 2.000 đơn vị cấp cơ sở) và đã thực hiện khá thành công.

Như tôi đã nói, Việt Nam đã thực hiện thí điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, chẳng hạn như tại Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2016, thời kỳ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đến giai đoạn 2016 - 2021, chúng ta có Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện. Qua công tác tổng kết thực tiễn chúng ta thấy việc sáp nhập này đem lại

# Cải cách phải đi đôi với nâng cao năng lực quản lý



● PGS.TS Trương Hồ Hải. (Ảnh: Văn Anh)

nhiều hiệu quả tích cực, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế...

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, theo tôi là cải cách phải đi đôi với nâng cao năng lực quản lý. Sau khi cải cách phải bảo đảm cho bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn chứ không đơn thuần chỉ là phép tính cộng. Nếu giảm đơn vị hành chính mà hiệu quả kinh tế không lớn hơn thì chưa thành công. Do đó, chúng ta phải cải cách thực sự đồng bộ, phải xây dựng lại và tái cấu trúc hệ thống quản lý một cách hiệu quả hơn, quy trình làm việc mới thuận lợi hơn. Phải tạo điều kiện để cho những địa phương yếu kém phát triển một cách bình đẳng hơn. Đồng thời tránh tình trạng là bỏ cấp huyện nhưng lại thành lập cấp thôn phình to ra và tăng người hưởng lương ở thôn...

### Tối ưu hóa những cơ sở vật chất đã có

● *Sau khi sáp nhập, địa bàn hành chính sẽ mở rộng nhưng bộ máy có thể bị thu gọn; bên cạnh đó, nhiều trụ sở hành chính phải di dời hoặc không dùng đến. Theo ông, làm thế nào để tránh lãng phí cơ sở vật chất và tận dụng hiệu quả nguồn lực; không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức?*

- Trong quá trình chuyển đổi, sự lãng phí là không thể tránh khỏi. Do vậy, chúng ta phải tính toán làm sao để tối ưu hóa, tận dụng tối đa những cơ sở vật chất đã có và sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm nhất. Cụ thể, khi chúng ta sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện thì đương nhiên sẽ thừa trụ sở cấp trụ sở cấp xã mới sau khi được thành lập.

Khi cấp xã mới được thành lập thì dẫn đến tình trạng thừa trụ sở của “anh” bên này nhưng “anh” bên kia lại thiếu. Tương tự, cấp tỉnh cũng như vậy. Vấn đề nữa là trụ sở mới sẽ đặt ở đâu để bảo đảm hài hòa nhất. Trong thời gian đầu có thể chấp nhận “chấp vá” tạm thời từ việc sử dụng lại cơ sở vật chất cũ, nhưng về lâu dài, cần tính toán để hiện đại hóa thực sự. Để tránh lãng phí, chúng ta có thể tính đến phương án bán các trụ sở cũ, hoặc đấu thầu, cho thuê... để lấy tiền xây dựng trụ sở mới. Cũng có thể chuyển giao trụ sở cũ cho các mục đích xã hội, vì hơn 10.000 trụ sở ủy ban cấp xã thì chúng ta không thể dùng hết được.

Tại Nhật Bản, họ làm quy hoạch rất bài bản, khu vực cung cấp dịch vụ công của họ tương tự như mô hình ngân hàng; nghĩa là người quản lý, thủ trưởng sẽ ngồi phía sau, các nhân viên ngồi phía trước, nhằm thể hiện sự minh bạch, kiểm soát lẫn nhau. Ngoài ra, tại đây còn thiết kế những khu vực dịch vụ như khu vui chơi cho trẻ em (dành cho những ông bố, bà mẹ mang con nhỏ đi theo), khu cafe, giải khát phục vụ người dân trong thời gian chờ đợi làm thủ tục hành chính... đã tạo ra không gian rất thoải mái, thân thiện và văn minh. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tham khảo điều này khi tiến hành xây dựng các trung tâm hành chính công.

Về việc xây dựng trụ sở mới, đối với những địa phương mà gộp 3 - 4 tỉnh lại thành một thì không nhất thiết phải xây dựng trụ sở mới ở vị trí trung gian, quan trọng là bảo đảm sự thuận tiện, vì sự phát triển chung của địa phương mới sau khi được thành lập. Nhưng quyền lợi của đội ngũ cán bộ đôi dư mới là vấn đề đau đầu nhất, bao nhiêu người sẽ đi đâu, về đâu. Với những người tiếp tục công việc mới, phải cho họ một khoảng thời gian thích nghi. Bởi bộ máy mới thay đổi, chức năng nhiệm vụ cũng thay đổi thì không phải ai cũng làm công việc cũ của mình, do đó cần phải đào tạo lại. Chúng ta phải làm cả hai việc cùng một lúc, vừa chuyển đổi, vừa cắt giảm nhân lực, nếu không cắt giảm thì sẽ không bảo đảm được mục tiêu “tinh - gọn - mạnh”. Cắt giảm, tinh gọn nhưng phải bảo đảm quyền lợi cho một bộ phận cán bộ nghỉ việc, bởi dù sao họ cũng đóng góp rất nhiều năm cho bộ máy nhà nước.

### Sau khi lấy ý kiến, phải có giải trình cụ thể

● *Theo quy định của Hiến pháp, việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định. Theo ông, chúng ta cần có lộ trình như thế nào và đâu là những yếu tố cần đặc biệt quan tâm để bảo đảm sự đồng thuận cao trong việc lấy ý kiến?*

- Tôi cho rằng vấn đề này Trung ương đã có đánh giá, nghiên cứu kỹ. Trong bất kỳ việc gì, quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, nhất là những người bị tác động trực tiếp bởi chính sách. Do vậy, công tác truyền thông phải được đặc biệt quan tâm và tiến hành hiệu quả. Việc lấy ý kiến phải công khai, minh bạch, phong phú về đối tượng, như ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Có thể lấy ý kiến thông qua công tác truyền thông, qua hội nghị, hội thảo, cuộc họp hoặc ý kiến trực tiếp, cấp dưới có ý kiến đưa lên cấp trên... Quan trọng hơn là sau khi tổng hợp ý kiến phải đưa ra được các phương án cụ thể, tối ưu. Sau khi có các phương án, lại tiếp tục lấy ý kiến một lần nữa nhằm giúp cơ quan chức năng lựa chọn phương án phù hợp, khả thi và hiệu quả nhất.

Đặc biệt, sau quá trình lấy ý kiến, cơ quan chức năng cần giải trình cụ thể: Tiếp thu cái gì? Tại sao lại chọn phương án này mà không chọn phương án kia? Trong việc lấy ý kiến, cần tuyệt đối không để “lợi ích nhóm” xen vào, tránh để dư luận hoài nghi về việc lựa chọn phương án này là có lợi cho tỉnh này, tỉnh kia hoặc có lợi cho doanh nghiệp làm ở trụ sở nơi này, nơi kia... Vấn đề quan trọng nữa là phải luôn bám sát mục tiêu ban đầu, không để mục tiêu bị chệch hướng. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải làm việc hết sức công tâm, khoa học.

Cải cách bộ máy để chúng ta phấn đấu trong năm nay tăng trưởng 8% và những năm sau tăng trưởng được hai con số, lúc ấy không chỉ cán bộ, công chức, viên chức mà mọi người dân đều nhận thấy rằng, có thể họ thiệt thòi trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài, khi kinh tế phát triển thì họ là người được hưởng lợi trực tiếp. Họ thấy rằng tôi của năm nay sung sướng hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn tôi của năm trước, như vậy là chúng ta thành công.

● *Trân trọng cảm ơn ông!*

VĂN ANH



● Một góc TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: phunuonline.com.vn)

## TÊN GỌI CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SAU SÁP NHẬP:

# Bảo đảm tính kế thừa, hướng đến sự phát triển chung

Sau sáp nhập, tên gọi của địa phương cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp Nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt tên phải mang yếu tố lịch sử, có tính kế thừa, hướng đến sự phát triển chung.

**Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng): Tên gọi cũng là “một cuộc cách mạng”**



● Đại biểu Nguyễn Tạo. (Ảnh: quochoi.vn)

Tiêu chí chung để đặt tên gọi cho các tỉnh sau sáp nhập phải nói “rất là khó”. Có thể là lựa chọn tên gọi của địa phương có dư địa phát triển và phát triển tốt hơn. Ví dụ, một tỉnh có cơ sở hạ tầng tốt, có thu ngân sách tốt, với các điều kiện về dân số, diện tích và bản sắc đã đúng theo tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà lại không giữ được tên thì “rất khó”. Theo tôi, nên lấy tên theo tiêu chí truyền thống lâu đời, theo tên gọi trước đây. Như vậy có thể lấy tên theo địa phương có điều kiện phát triển hơn để dẫn dắt, bổ sung thêm điều kiện phát triển cho địa phương còn lại.

Dù vậy, đây vẫn là vấn đề khó, vẫn cần cân nhắc các yếu tố xuất phát từ truyền thống, văn hóa, không ai muốn mất đi cái tên của mình.

Tôi cũng cho rằng “tên ghép” cũng là một giải pháp hay. Nhưng cũng sẽ rất khó nếu là ghép 3 tỉnh thì sao? Trong trường hợp này, có thể lấy tên ghép của 3 địa phương. Như vậy, không ai bị mất tên và tên cũng sẽ được Nhân dân và cử tri các địa phương ủng hộ. Ví dụ, có tên gọi Cao Bắc Lạng là cách gọi chung ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn thuộc vùng Đông Bắc Bộ...

Hay đối với tỉnh Lâm Đồng khi sáp nhập với những tỉnh có biển như Ninh Thuận, Bình Thuận thì có thể quay lại với tên truyền thống trước đây, vốn gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là Thuận Lâm. Đó là Ninh Thuận và Bình Thuận - trước là tỉnh Thuận Hải cũ và Lâm Đồng cũ. Năm 1976, Thuận Lâm tách Lâm Đồng, nhập thêm tỉnh Bình Tuy vào Ninh Thuận, Bình Thuận, gọi tên mới là Thuận Hải. Năm 1992, tách Thuận Hải, tái lập lại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cho đến ngày nay.

Quay lại với chủ trương sáp nhập tỉnh hiện nay để tạo không gian phát triển tốt hơn, với những thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cũng như sự gắn bó trong đời sống Nhân dân, các dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất này. Với hạ tầng phát triển trong thời gian vừa qua, tôi cho rằng, Lâm Đồng cùng với Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ có không gian phát triển kinh tế - xã hội vô cùng tốt. Do đó, tên gọi như trước đây có thể là một lựa chọn.

Theo tôi, trong quá trình sáp nhập các tỉnh, việc đặt tên sẽ dựa trên các tiêu chí văn hóa, phong tục và cộng đồng. Đồng thời, về mặt hành chính phải bảo đảm tinh gọn, ngắn gọn, dễ hiểu. Chúng ta đang thực hiện tinh gọn và tên phải thể hiện được tinh gọn này, cũng như tiêu chí của địa phương đó, đặc biệt là được Nhân dân và cử tri ủng hộ.

Tên gọi để tạo thương hiệu, để định hình phát triển kinh tế địa phương cũng là “một cuộc cách mạng”. Có một nguyên tắc là tên gọi phải thể hiện được nét đặc trưng nhất của địa phương đó. Phương án thứ nhất là tên ghép và thứ hai là lựa chọn tên theo địa phương có không gian phát triển, đã ổn định tăng trưởng nhiều năm để dẫn dắt cho địa phương còn lại cùng phát triển.

Đã là cuộc cách mạng thì tên gọi cũng phải như vậy. Các địa phương phải cùng với cả nước, vì cả nước để bước vào kỷ nguyên mới của phát triển, với xu thế “không bàn lùi”, phải có tinh thần trách nhiệm cao nhất, có ý chí của cử tri và quyết định quyết liệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**TS Mai Thị Mai, Phó Trưởng bộ môn Luật Hiến pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội: Có ba hướng tiếp cận trong việc đặt tên tỉnh sau sáp nhập**



● TS Mai Thị Mai.

Việc triển khai chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính chỉ còn chờ vào cơ sở pháp lý, cụ thể là việc sửa đổi Hiến pháp và các Luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương. Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra là tên gọi của các cấp chính quyền sau sáp nhập. Theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị định hướng về xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tức là trên thực tế,

không phải là xóa bỏ hoàn toàn cấp này mà là mở rộng quy mô của xã, thậm chí tương đương thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh. Vậy, dù nói là sáp nhập cấp xã, nhưng bản chất là quy mô của xã sẽ được nâng cao.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng việc sáp nhập các xã sẽ làm tăng quy mô của từng xã lên nhiều lần, thậm chí có thể bằng một huyện. Về mặt tên gọi, chúng ta có thể giữ lại “cấp xã” để duy trì sự gắn gũi với người dân, bởi trong tư duy của mọi người, cấp xã là cấp chính quyền cơ sở, gần dân nhất, trực tiếp triển khai các chính sách. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quy mô, xã trong tương lai sẽ không còn giống như xã trước đây nữa. Một ý tưởng khác là gọi các đơn vị hành chính sau khi sáp nhập là “cấp cơ sở”, một tên gọi không chính thức trong các quy định pháp lý hiện nay, nhưng sẽ giúp tránh sự nhầm lẫn về quy mô.

Tư duy này có thể giải quyết được vấn đề vừa giúp duy trì tính gắn gũi của cấp xã với người dân, vừa tránh nhầm lẫn với quy mô mở rộng của các xã mới. Ngoài ra, đã có một số ý kiến chuyên gia đề xuất về mô hình “đơn vị hành chính chuyên biệt” dành cho những khu vực đặc thù như vùng rừng phòng hộ hoặc biên giới nhằm tăng cường quản lý chuyên sâu theo đặc thù địa phương.

Về tổ chức chính quyền, Trung ương đã thực hiện những bước đi mới trong việc điều chỉnh, thay vì duy trì một mô hình hành chính đồng nhất cho mọi địa phương. Điều này sẽ giúp khai thác tối đa đặc thù của từng vùng miền, tạo ra sự phát triển phù hợp và hiệu quả hơn, thay vì áp dụng một mô hình thống nhất. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng đang đi đầu trong việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị, với những đặc thù riêng biệt về kinh tế, văn hóa và phát triển chính trị.

Cuối cùng, việc quyết định đặt tên các tỉnh sau khi sáp nhập cũng cần phải tính đến nhiều yếu tố, trong đó có đặc thù của từng địa phương và sự thuận lợi trong giao thương, giao thông. Thay vì cố gắng duy trì một tên gọi chung cho các tỉnh, chúng ta nên cân nhắc đến việc giữ lại một phần tên của các tỉnh đã sáp nhập để giảm thiểu sự gián đoạn trong hoạt động quản lý hành chính và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở hành chính cũng cần phải phù hợp với yếu tố giao thông, thuận tiện cho công tác điều hành, thay vì chỉ dựa vào yếu tố trung tâm.

Bên cạnh việc sáp nhập cấp huyện, xã, hiện nay cũng có chủ trương giảm số lượng tỉnh. Điều này đặt ra “bài toán” về tên gọi và vị trí đặt trụ sở hành chính. Có ba hướng tiếp cận trong việc đặt tên tỉnh sau sáp nhập: giữ lại một phần tên của các tỉnh cũ, khôi phục tên gọi các tỉnh từng tồn tại trước đây, ví dụ như Hà Nam Ninh hay Hoàng Liên Sơn, hoặc chọn một tên hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự vận hành trơn tru và tiết kiệm chi phí, nhiều ý kiến ủng hộ phương án giữ lại tên của một trong các tỉnh được sáp nhập. Việc đặt trụ sở hành chính cũng cần tính toán đến sự thuận tiện trong giao thông, kinh tế và quản lý, thay vì chỉ dựa vào yếu tố trung

tâm địa lý. Đặc biệt, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có sẽ giúp giảm chi phí và tránh lãng phí tài nguyên. Tóm lại, việc sáp nhập và tổ chức lại đơn vị hành chính không chỉ đòi hỏi sự thay đổi về mặt quản lý mà còn cần tư duy linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

**TS Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng: Tránh những tên gọi được ghép cơ học, dài quá, gây suy diễn hoặc thiếu mỹ quan**

Việc sáp nhập sẽ diễn ra trong thời gian tới, cần có sự nhất quán và thông suốt về cách làm sao cho khoa học, hợp lý, hợp tình, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đặt ra, Điều này đặt ra cho cơ quan tham mưu xây dựng tên gọi mới cần bảo đảm những yếu tố: thể hiện tính kế thừa về truyền thống lịch sử, văn hóa khu vực, vùng miền, nhất là những tên gọi đã đi vào sử sách hào hùng của dân tộc, có giá trị phổ biến và có ý nghĩa gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản quý báu.



● TS Lê Trung Kiên.

Tên gọi mới bảo đảm về ngữ nghĩa khoa học, trong sáng, mang sắc thái thuần khiết, nhân văn, hàm chứa sự bao quát về vùng, khu vực, địa phương đó; tránh những tên gọi được ghép cơ học, dài quá, gây suy diễn hoặc thiếu mỹ quan.

Việc đặt tên phải theo đúng quy định mà thể chế hiện hành và được Nhân dân nơi đó đồng thuận, ủng hộ.

Thủ phủ địa giới hành chính nên đặt tại nơi nào mà đang diễn ra hoạt động hành chính sự nghiệp, có thể là tại một địa phương nào đó trong số những địa phương sáp nhập với nhau. Để tránh lãng phí nguồn lực và cơ sở vật chất, đồng thời vẫn giữ được sự ổn định nhất định và có điều kiện phát huy nguồn lực cho mở rộng không gian phục vụ và kiến tạo phát triển.

Tuy nhiên, việc đặt trụ sở làm việc cần phải tính toán kỹ càng, nên đặt nơi trung tâm nhất của tỉnh mới, nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng tốt nhất, hoặc cũng cần tính toán đến khả năng di chuyển kết nối tỉnh, kết nối vùng. Đặc biệt là việc phân cấp, phân công cho cán bộ, công nhân viên trong hệ thống chính trị hay các cơ quan công quyền cần chú trọng địa bàn chiến lược, nhiều dân cư, yếu tố địa chính trị, đồng bào dân tộc, yếu tố tôn giáo phức tạp,... để có sự sắp xếp vị trí đặt cơ quan hành chính cho phù hợp, làm sao tiện lợi nhất cho người dân và cho cả công nhân viên chức.

H.THU' - H.GIANG - P.MAI

DỰ THẢO LUẬT KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO:

# Cần quy định chính sách đặc thù, vượt trội nhưng bảo đảm công tác quản lý

Ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội đồng thẩm định Dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Luật KH, CN & ĐMST). Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) Bùi Thế Duy - cơ quan chủ trì soạn thảo; và các thành viên Hội đồng thẩm định.



● Phát biểu tại Phiên họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh: “Để giảm thiểu rủi ro, ngay từ khâu nhận nhiệm vụ đã phải đúng, chính xác”.

Mở rộng phạm vi sang khu vực ngoài công lập

Theo Tờ trình của Bộ KH&CN, trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước; đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về KH, CN & ĐMST; nâng cao tính minh bạch, đạo đức và liêm chính trong hoạt động KH&CN; thu hút đầu tư từ xã hội để phát triển KH, CN & ĐMST; nâng cao hiệu quả, tính tự chủ cho các tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực KH&CN.

Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, Bộ KH&CN nhận thấy có nhiều nội dung chưa được thể chế hóa trong Luật KH&CN hiện hành; nhiều quy định chưa phù hợp với thực tiễn của hoạt động KH, CN & ĐMST, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính thống nhất,

đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Để thể chế đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, định hướng của Quốc hội và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện thể chế, Bộ KH&CN đề xuất xây dựng Luật KH, CN & ĐMST.

**Chấp nhận rủi ro nhưng phải giảm thiểu rủi ro**

Góp ý tại phiên họp, đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN, đề nghị Bộ KH&CN cần nghiên cứu quy định cụ thể, rõ ràng về cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học; tránh những quy định chung, hiểu không thống nhất trong tổ chức thực hiện sau này dẫn đến lợi dụng chính sách, gây thất thoát, lãng phí NSNN. Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm quy định về đánh giá hiệu quả, công cụ kiểm soát; rà soát tính đồng bộ với một số luật khác.

Đại diện Bộ Công Thương đồng tình với những quy định liên quan đến chi phí, các khoản hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu KH&CN, tuy nhiên đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng cơ bản. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình độ cũng như năng lực áp dụng KH&CN thấp. Trong giai đoạn 5 đến 10 năm tới nghiên cứu ứng dụng vẫn là mảng có tính chủ chốt trong hoạt động KH, CN & ĐMST.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Các thành viên đều thống nhất những nội dung trong dự thảo Luật về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; nhất trí với nhiều nội dung mới theo quy định của pháp luật liên quan đến quản lý

KH&CN, đơn giản hóa tối đa thủ tục mà cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng. Thứ trưởng đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định, làm rõ hơn cơ chế quản lý KH&CN, đề cơ chế này khả thi, đi vào cuộc sống; làm rõ vai trò quản lý của Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN; đề xuất, xây dựng quy định cụ thể về cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về “chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu”, hướng tới bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng nhấn mạnh, để giảm thiểu rủi ro, ngay từ khâu nhận nhiệm vụ đã phải đúng, chính xác, bên cạnh đó là việc lựa chọn con người, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cần xây dựng quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để thử nghiệm các dự án thí điểm về KH, CN & ĐMST, xây dựng cơ chế giám sát, tăng cường công tác hậu kiểm...; học tập mô hình hay, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam từ các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định, nêu rõ trách nhiệm người đứng đầu; thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng vào Luật, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng với công tác này; đề nghị nêu rõ hơn trong Luật các nội dung mới về đổi mới sáng tạo, đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào Luật, tạo hành lang thúc đẩy nghiên cứu khoa học..., đồng thời xây dựng cơ chế thực thi. Quá trình xây dựng Luật, đề nghị Bộ KH&CN tăng cường tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học...

HỒNG MÂY

## Nhiều bất cập của Luật Khoa học và Công nghệ 2013 cần phải sửa đổi



● Còn nhiều bất cập về chuyển giao, thương mại hóa các nghiên cứu. (Ảnh minh họa: VGP)

Năm 2024, Việt Nam có 3 chỉ số về đổi mới sáng tạo đứng đầu thế giới. Đây được coi là kết quả của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 2013, tuy nhiên trước tình hình phát triển mạnh mẽ của thế giới hiện nay, Luật KH&CN 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập.

Trong hơn 10 năm qua Luật KH&CN 2013 đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cơ bản và quan trọng cho việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mang lại những kết quả nổi bật như Việt Nam được xếp hạng 44/133 quốc gia, nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo

(ĐMST) toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2023 (năm 2022, Việt Nam đứng thứ 48). Đáng chú ý, năm 2024, Việt Nam có 3 chỉ số đứng đầu thế giới là chỉ số “nhập khẩu công nghệ cao”, “xuất khẩu công nghệ cao” và “xuất khẩu hàng hóa sáng tạo” (tính trên tổng giao dịch thương mại).

Tuy nhiên, theo Bộ KH&CN, quá trình triển khai thi hành Luật KH&CN 2013 cho thấy pháp luật hiện hành còn có những nội dung chưa phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn để phát triển KH, CN, phát triển kinh tế - xã hội. Như chưa quy định đầy đủ cơ chế thu hút, đào tạo, phát triển nguồn

nhân lực chất lượng cao; nhiều nội dung xuất phát từ tình hình thực tiễn hoặc là thông lệ quốc tế trong hoạt động KH&CN chưa được bổ sung, cập nhật vào Luật KH&CN 2013 như chưa quan tâm thỏa đáng việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ĐMST trong doanh nghiệp; Quy định về đạo đức trong nghiên cứu, trong đó quan trọng nhất là yêu cầu về bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, quyền con người trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến nhân bản vô tính, chỉnh sửa gen người, trí tuệ nhân tạo...

Ngoài ra, các làn sóng công nghệ mới phát triển nhanh chóng, mãnh liệt đòi hỏi Chính phủ các nước phải luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách và thích ứng kịp thời; Các thiết chế thúc đẩy truyền bá, công nghệ sáng tạo như bảo tàng khoa học chưa có quy định hoặc chỉ dừng ở một số nội dung chưa cụ thể, rõ ràng để triển khai trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, còn có những quy định chưa phù hợp trong Luật KH&CN 2013 như vấn đề giao quyền sở hữu kết quả KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan chủ trì theo cơ chế tự động. Tuy nhiên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật KH&CN 2013 yêu cầu phải thông qua cơ chế xin phép đại diện chủ sở hữu nhà nước là Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Đồng thời quy định phải định giá tài sản là kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN dẫn đến khó khăn,

vướng mắc về thủ tục trong bán giao kết quả nghiên cứu để hoàn thiện và thương mại hóa.

Vấn đề đặt hàng nhiệm vụ KH&CN từ các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh thành phố gắn với trách nhiệm triển khai ứng dụng các kết quả KH&CN cũng chưa phù hợp vì theo Bộ KH&CN “không phải kết quả nào cũng có thể ứng dụng ngay mà phải trải qua quá trình hoàn thiện thành sản phẩm để có đủ điều kiện đưa ra thị trường”. Chưa kể, hiện Luật đang quy định, chỉ có doanh nghiệp là chủ thể trung tâm và chủ đạo trong ứng dụng các kết quả KH&CN, biến các kết quả này trở thành sản phẩm, hàng hóa có giá trị gia tăng, tạo ra của cải, vật chất cho xã hội.

Đáng chú ý, một số nội dung trong Luật KH&CN 2013 mới dừng ở nguyên tắc chung, chưa được xác định một cách cụ thể, dẫn đến khó hoặc chậm đi vào cuộc sống như vấn đề liên quan tới doanh nghiệp - chủ thể quan trọng nhất trong hoạt động ĐMST - ứng dụng, thương mại hóa kết quả KH&CN để tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mới, tạo ra giá trị gia tăng và của cải, vật chất cho xã hội. Đặc biệt là khi xây dựng Luật KH&CN 2013, các chủ thể tham gia hoạt động KH&CN chủ yếu đến từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học công lập. Hoạt động đổi mới, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa sản phẩm KH&CN, nhất là trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh tuy đã được quan tâm nhưng chưa trở thành xu thế phổ biến.

NHẬT THU

# Có những đột phá gì trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo?

**Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Luật KH, CN & ĐMST) đã đưa ra nhiều đề xuất sửa đổi bổ sung, với các quy định mang tính đột phá, “mở khóa” để doanh nghiệp, nhà nghiên cứu có thể tham gia mạnh mẽ vào quá trình nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.**

## “Cởi trói”, mở rộng chủ thể tham gia nghiên cứu

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dự thảo Luật KH, CN & ĐMST đã thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW thông qua các quy định như chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ. Theo đó, tổ chức, cá nhân chủ trì, người phê duyệt nhiệm vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho Nhà nước trong quá trình phê duyệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN); tổ chức chủ trì không phải bồi hoàn kinh phí đã sử dụng.

viên sau tiến sĩ, cá nhân quản lý hoạt động KH, CN & ĐMST trong các cơ quan quản lý nhà nước; cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong DN; cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy ứng dụng công nghệ độc lập hoặc trong các tổ chức khác.

Đồng thời bổ sung quy định cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong tổ chức KH&CN công lập được tham gia thành lập, điều hành DN để thương mại hóa kết quả nghiên cứu

và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu cao”.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đề cập đến vấn đề thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ về Việt Nam làm việc, sinh sống. Có cơ chế thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, kỹ sư, các “tổng công trình sư” trong và ngoài nước có khả năng tổ chức, điều hành, chỉ huy, triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về KH, CN & ĐMST, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

## Cơ chế chi thông thoáng hơn

Dự thảo Luật cũng đã có nhiều cơ chế về chi NSNN thông thoáng hơn khi tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính trong xét duyệt, triển khai và quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN. Quy định rõ 2 nội dung chương trình KH&CN và nhiệm vụ KH&CN, làm rõ các loại nhiệm vụ KH&CN và kết quả của từng loại nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, xác định các loại hình nhiệm vụ và các giai đoạn triển khai nhiệm vụ KH&CN được NSNN hỗ trợ và những giai đoạn huy động nguồn lực từ xã hội để triển khai nhiệm vụ KH&CN.

Dự thảo Luật cũng quy định cơ chế thông thoáng hơn khi quy định khoán chi đến cho mọi nội dung, trừ kinh phí chi mua tài sản được trang bị để triển khai nhiệm vụ KH&CN. Quy định khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được thực hiện khi tổ chức chủ trì có cam kết về sản phẩm. Đồng thời sửa đổi nội dung chi cho phù hợp với thực tiễn, làm rõ các nội dung chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp KH&CN; Bổ sung quy định Nhà nước ưu tiên mua các sản phẩm là kết quả của các hoạt động nghiên cứu và phát triển ĐMST của DN để thúc đẩy hoạt động KH, CN & ĐMST trong DN.

Đặc biệt, bổ sung về nguyên tắc chính sách thuế đối với hoạt động KH, CN & ĐMST để làm căn cứ đề xuất các ưu đãi cụ thể trong các luật về thuế như quy định các khoản chi của DN, tổ chức cho hoạt động ĐMST được tính vào các khoản chi, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của DN bằng 150% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập DN.

Mở rộng quy định về giao quyền sở hữu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ, trừ một số trường hợp đặc biệt để tạo điều kiện cho tổ chức chủ trì tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết quả và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Bộ KH&CN đánh giá: “Quy định này sẽ tháo gỡ “nút thắt” trong việc định giá trước khi giao quyền trong các quy định hiện nay”. **HOÀNG TỬ**

## ● Nhiều nhiệm vụ có tính cách mạng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp có tính cách mạng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể: (1) Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (2) Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; (3) Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; (4) Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh; (5) Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

## ● Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền

Dự thảo Luật KH, CN & ĐMST có nhiều đột phá, trong đó có đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hậu kiểm. Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) thiết kế Luật theo hướng phân cấp, phân quyền đến tất cả Bộ, ngành, địa phương và tổ chức chủ trì. Các quỹ của các Bộ, ngành cũng như cơ chế quỹ được chủ động hơn. Tuy nhiên, Bộ KH&CN cũng xây dựng cơ chế tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức. Theo đó, các tổ chức chủ trì, các quỹ, Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện trách nhiệm kiểm tra giải ngân, không gây thất thoát. Về hậu kiểm, dự thảo Luật đưa thêm hành lang đánh giá hiệu quả đầu tư, trên cơ sở đó cấp ngân sách cho các chương trình, các nhiệm vụ cũng như các tổ chức KH&CN. Điều này sẽ tạo thay đổi lớn về tư duy.

Bên cạnh đó, Dự án Luật được thiết kế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là sẽ chuyển đổi số toàn diện toàn bộ hệ thống hoạt động KH&CN theo hướng tất cả các hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước đều phải triển khai trên nền tảng số dùng chung toàn quốc. Theo đó, các hoạt động chi tiêu đều phải cập nhật vào hệ thống. Chúng tôi hướng đến trong tương lai sẽ có robot, trí tuệ nhân tạo tự động kiểm tra vấn đề chi tiêu của các cơ quan, tổ chức có hợp lý không... Ngoài ra, Dự án Luật cũng có đột phá, thay đổi quan điểm về đầu tư cho KH&CN và thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN.

## ● Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Quy định phải bảo đảm cho các nhà khoa học yên tâm sáng tạo

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian đến các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các viện nghiên cứu, trường học để lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học. Tựu trung lại, quy định gì cũng phải bảo đảm cho các nhà khoa học yên tâm sáng tạo; giảm bớt thủ tục hành chính; tăng cường công tác hậu kiểm; Nhà nước và Nhân dân cùng làm; sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, để các nhà khoa học được hưởng lợi một phần, đồng thời Nhà nước thu thuế để phát triển kinh tế.



● Ông Bùi Thế Duy.



● Bà Nguyễn Thị Kim Anh.



● Mở rộng chủ thể tham gia nghiên cứu KH, CN & ĐMST là một đề xuất mới của dự thảo Luật. (Ảnh: VnEconomy)

Đáng chú ý, dự thảo Luật còn quy định các tổ chức nghiên cứu, cá nhân hoạt động KH&CN thuộc tổ chức được thành lập, tham gia góp vốn và tham gia điều hành doanh nghiệp (DN) dựa trên kết quả nghiên cứu; Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động, cấp kinh phí hoạt động, sáp nhập, giải thể; Quy định liên quan đến cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu, tiếp cận, mua các công nghệ.

Dự thảo cũng mở rộng nhân lực hoạt động KH, CN & ĐMST không chỉ bao gồm nhân lực trong các tổ chức KH&CN công lập mà còn bao gồm nghiên cứu sinh, nghiên cứu

do tổ chức KH&CN mà mình là thành viên tạo ra; Định kỳ được cử sang làm việc tại các tổ chức nghiên cứu và phát triển, cơ sở giáo dục đại học, DN và các tổ chức khác trong một thời gian nhất định để trao đổi học thuật nâng cao năng lực, nắm bắt nhu cầu công nghệ. Trong thời gian làm việc tại các tổ chức này vẫn được giữ nguyên chế độ lương, quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng tại tổ chức KH&CN công lập. Bộ KH&CN đánh giá: “Đây là quy định có tính đột phá thúc đẩy liên kết giữa khu vực nghiên cứu với DN để giúp nâng cao trình độ của DN, gắn nghiên cứu với thực tiễn

## Thúc đẩy xây dựng trung tâm điện toán đám mây

Dự thảo Luật KH, CN & ĐMST đề xuất các nội dung về chuyển đổi số (CDS) như thúc đẩy hệ sinh thái số trên các lĩnh vực, có cơ chế hợp tác công - tư để phát triển hạ tầng số hiện đại, trong đó nguồn lực nhà nước là chủ yếu; hỗ trợ DN trong nước đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu điện toán đám mây; Thu hút DN nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu điện toán đám mây tại Việt Nam; Sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật được cho là có các quy định nhằm khuyến khích DN, nhất là DN nhỏ và vừa đầu tư cho CDS, nghiên cứu ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị DN, đẩy mạnh chuyển giao tri thức, ĐMST thông qua DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về KH, CN, ĐMST, CDS cùng với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút các DN trong và ngoài nước khởi nghiệp tại Việt Nam, thúc đẩy DN tái đầu tư hạ tầng, đầu tư nghiên cứu và phát triển.

## HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT: **Có thể thực hiện tham vấn chính sách nhiều lần**

**Cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nghe báo cáo về Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về xây dựng, ban hành VBQPPL.**

Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc các quy định mới của Luật Ban hành VBQPPL năm 2025, Bộ Tư pháp đang chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL về xây dựng, ban hành VBQPPL, trong đó có các quy định về xây dựng chính sách.

Cụ thể, về tham vấn chính sách đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, dự thảo Nghị định quy định biện pháp cụ thể để tổ chức và hướng dẫn thi hành quy định của Luật về cách thức, trách nhiệm trong việc lấy ý kiến và tham vấn chính sách.

Tham vấn chính sách đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể thực hiện nhiều lần, thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Quá trình tham vấn, đại diện lãnh đạo Bộ,



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: PV)

cơ quan ngang Bộ lập đề xuất chính sách thuyết trình và giải trình về các vấn đề liên quan đến chính sách được đề xuất; đại diện lãnh đạo cơ quan được tham vấn cho ý kiến về những vấn đề được tham vấn liên quan trực tiếp phạm vi quản lý nhà nước, ngành, lĩnh vực của mình. Bộ, cơ quan ngang Bộ đề xuất chính sách có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn để hoàn thiện chính sách.

Về thẩm định chính sách, thông qua chính sách; thẩm định dự thảo luật, thông qua dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quy trình, cách thức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thẩm định chính sách, thông qua chính sách; thẩm định dự thảo luật, thông qua dự thảo luật, nghị quyết của Quốc

hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, về thẩm định hồ sơ chính sách, thẩm định dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm Bộ Tư pháp trong việc thẩm định; hình thức tổ chức thẩm định; trình tự, thủ tục thực hiện việc thẩm định; trách nhiệm thẩm định của Bộ Tư pháp, trách nhiệm của các Bộ liên quan (Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an), thành viên hội đồng thẩm định, người tham gia thẩm định; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề xuất chính sách/chủ trì soạn thảo; giá trị, ý nghĩa của báo cáo thẩm định; trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; việc thẩm định lại.

Về việc thông qua chính sách, dự thảo của Chính phủ, Dự thảo

Nghị định quy định trình tự, thủ tục gửi hồ sơ; tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Văn phòng Chính phủ; cách thức thông qua chính sách, dự thảo của Chính phủ đối với các luật, nghị quyết do các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn hướng dẫn về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc có ý kiến của Chính phủ đối với các hồ sơ chính sách do các cơ quan ngoài Chính phủ xây dựng.

Lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng hoan nghênh Vụ và đại diện các cơ quan, đơn vị trong xây dựng dự thảo Nghị định, đồng thời đề nghị nhanh chóng hoàn thiện các công việc liên quan để có thể trình Chính phủ dự thảo Nghị định vào ngày 24/3 tới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL 2025, chính sách có vai trò quan trọng. Do đó, không thể

giữ cách làm hiện nay là chỉ có tài liệu hướng dẫn của Bộ Tư pháp mà cần nghiên cứu ban hành thông tư để triển khai thống nhất các quy định về chính sách tại Luật 2025, bảo đảm chính sách được xây dựng rõ ràng, cụ thể, thực chất.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các quy định về thẩm định hồ sơ chính sách, thẩm định dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm Bộ Tư pháp trong việc thẩm định. Đây là vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ để quy định rõ ràng trách nhiệm và sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan nhằm bảo đảm giá trị, chất lượng của báo cáo thẩm định. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế kiểm soát thông tư thế nào bởi thực tiễn ban hành thông tư phát sinh nhiều “vấn đề”, trong khi chúng ta chỉ có cơ chế “hậu kiểm” về tính hợp hiến, hợp pháp.

Một vấn đề quan trọng khác được Bộ trưởng chỉ rõ là phải quy định về quy trình xây dựng VBQPPL và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng văn bản sao cho trong quy trình này có thể bảo đảm Chính phủ thông qua chính sách, VBQPPL được nhanh, có chất lượng; bảo đảm Bộ trưởng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và những điểm mới đột phá đã được quy định trong Luật 2025. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau, Bộ trưởng các Bộ phải thảo luận thống nhất; không thống nhất được mới báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực để khi họp Chính phủ, các vấn đề cơ bản được giải quyết thống nhất.

**T.QUYÊN**



**THANH HÓA:**

## **Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ xử lý nợ xấu**

5 tháng đầu năm 2025, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Thanh Hóa đã thi hành nhiều vụ việc với giá trị lớn, tỉ lệ thi hành xong về việc và về tiền đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, đã tăng 412 việc, tương đương gần 230 tỷ đồng. Đây là bước tích lũy để toàn tỉnh có thể hoàn thành chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao. Tuy nhiên, số việc, tiền chuyên kỳ sau còn lớn. Nguyên nhân do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo Chi cục cấp huyện chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, chấp hành viên không đồng đều, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Có lúc, có nơi hiệu quả công tác phối hợp THADS chưa thực sự cao.

Bên cạnh đó, số thụ lý mới về việc và về tiền đều tăng so với cùng kỳ, đặc biệt số thụ lý mới về việc tăng mạnh (tăng 330 việc,

tăng gần 349 đồng), đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu.

Nhiều vụ việc liên quan đến khoản nợ của các tổ chức tín dụng phức tạp, xử lý tài sản để thi hành án khó khăn, chậm tiến độ. Nguyên nhân do nhiều vụ việc sau khi thụ lý, xác minh tài sản bảo đảm chưa rõ ràng, tài sản còn chông lán, không đúng với hiện trạng tài sản như hợp đồng thế chấp, đặc biệt có những loại tài sản thế chấp là công trình xây dựng xây chồng lán sang đất của người thứ ba liên kề (loại việc rất khó xử lý khi không có sự thỏa thuận của người thứ ba); một số vụ việc tài sản thế chấp là xe ô tô, máy móc thiết bị công trình xây dựng đến giai đoạn thi hành án thực hiện công tác xác minh thì không xác định được tài sản đang ở đâu và do ai quản lý.

Cục THADS Thanh Hóa cũng cho rằng, quy định của pháp luật về THADS còn chông chéo, không phù hợp với thực tiễn, dẫn

đến một số trường hợp đương sự lợi dụng để khiếu nại, tố cáo hoặc yêu cầu Tòa án xem xét thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, lợi dụng yêu cầu phá sản để kéo dài thời gian thi hành án; trong khi cơ chế kiểm sát đối với bên phía thi hành án chưa được quan tâm đúng mực.

Cục THADS cho biết thời gian tới, sẽ tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc kinh tế, tham nhũng; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Giải quyết dứt điểm các vụ việc có giá trị thi hành lớn.

Đồng thời, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan THADS trong tỉnh; Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức THADS; Đề cao trách nhiệm người đứng

đầu, nhất là vai trò quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện, tiêu cực, sai phạm của công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ xử lý nợ xấu trong thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng và đẩy mạnh hoạt động của Tổ liên ngành giải quyết án tồn đọng, tập trung nguồn lực để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tích cực tham mưu để nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, theo dõi, kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.

Cục THADS đề nghị Tổng cục THADS tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy trình hướng dẫn nghiệp vụ để thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện; xem xét nhu cầu cán bộ của các địa phương, duy trì mức biên chế giao cho các địa phương để giúp

ngành THADS hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Quan tâm, xem xét, điều chỉnh chế độ chính sách cho đội ngũ Chuyên viên, Kế toán, Kho quỹ bảo đảm tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, thể hiện được tính đặc thù trong hoạt động THADS.

Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án; Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thi hành án hành chính; nghiêm khắc xử lý trách nhiệm người phải thi hành án có vi phạm; báo cáo kịp thời kết quả thi hành án hành chính tới các cơ quan tổ tụng để theo dõi. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS, hỗ trợ một phần kinh phí để đổi mới chất lượng hoạt động của cơ quan THADS. Quan tâm, tạo điều kiện thêm cho các đơn vị về trụ sở làm việc, kho vật chứng nhằm bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ.

**THU NGUYỄN**



# Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong tháng 8

Sáng ngày 16/3, tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức Lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, muốn đạt được điều này ngành điện phải đi trước một bước. Bởi cứ tăng trưởng 1% GDP đòi hỏi ngành điện cần tăng trưởng 1,5% điện.

## Nâng cao khả năng vận hành của hệ thống điện quốc gia

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy các bài học kinh nghiệm từ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án này và các dự án, công trình lớn cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội. Theo đó, Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối với chiều dài gấp đôi, thi công qua địa hình khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều, nắng mưa rất vất vả và nhưng ngành điện đã triển khai thành công, rút gọn thời gian hoàn thành từ dự kiến 2 năm xuống còn 6 tháng theo yêu cầu. Do đó, với đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Thủ tướng yêu cầu phải xong trong tháng 8/2025, muộn nhất là ngày 31/8.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng nêu rõ, các nhà thầu phải tiếp tục phát huy tinh thần thi công quyết liệt của đường dây



● Thủ tướng trò chuyện, thăm hỏi, động viên người dân địa phương nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 16/3. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

mạch 3 vừa hoàn thành. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ chủ đầu tư; lãnh đạo EVN và Ban Quản lý dự án phải bám sát công trường, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo động lực, truyền cảm hứng cho những người trên công trường; Chính quyền 4 tỉnh và các địa phương có dự án đi qua, EVN và các Bộ, ngành liên quan huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, huy động sự vào cuộc của các lực lượng, của Nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN cam kết chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, phối hợp tốt với chính quyền địa phương quyết tâm triển khai thi công công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên hoàn thành thi công, đóng điện công trình đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, EVN yêu cầu các nhà thầu xây lắp tận dụng nguồn lực "4 tại chỗ" bao gồm cung cấp vật liệu tại chỗ, nhân công tại chỗ, máy móc thi công tại chỗ, đơn vị thi công và lực lượng đền bù thi công tại chỗ, khẩn

trương huy động đủ nhân lực, thiết bị, chuẩn bị đủ tài chính để triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến, thi công 24/7, làm 3 ca, 4 kíp, thi công cả các ngày nghỉ, ngày lễ, vượt nắng tháng mưa, khắc phục mọi khó khăn để bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu trước ngày 31/8/2025.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên do EVN làm chủ đầu tư, có chiều dài 229,5km đi qua địa phận 12 huyện thuộc 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng. Đây là Dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên hệ thống điện quốc gia, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

## "3 có, 2 không" trong phát triển nhà ở xã hội

Trưa 16/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới

Nam Vinh Yên, giai đoạn 1. Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vinh Yên - giai đoạn 1 của Vĩnh Phúc.

Chi rõ phương châm "3 có, 2 không" trong phát triển nhà ở xã hội, trong đó "3 có" gồm có lợi cho Nhà nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, lợi ích hài hòa, rui ro chia sẻ; "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, của Nhân dân, tài nguyên của đất nước, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để phòng, chống lừa đảo trong phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng mong Vĩnh Phúc tiếp tục tiên phong phát triển đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển nhà ở xã hội vì tình vừa có điều kiện, vừa đồng công nhân. Phát triển hài hòa giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, nhưng ưu tiên cho nhà ở xã hội. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, khảo sát một số dự án, nhà máy chăn nuôi, chế biến thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều cùng ngày, tại thành phố Vĩnh Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình kinh tế - xã hội, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Chi rõ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế của tỉnh Vĩnh Phúc như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; tiến độ triển khai nhiều dự án đô thị, nhà ở xã hội, khu công nghiệp còn chậm; hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ sau đại dịch phục hồi chậm; hoạt động chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh... Thủ tướng mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục những hạn chế, yếu kém kể trên, đồng thời tiên phong hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa; phát huy tính tự lực, tự cường, tự chủ, phát triển nhanh, bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

NHẬT THU

## Cần cân nhắc thật kỹ lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi (TTĐB) dự kiến sẽ được thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 5/2025. Nhiều ý kiến đóng góp từ các Bộ, ngành và đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã được gửi đến cơ quan soạn thảo và Quốc hội, trong đó kiến nghị cần cân nhắc thật kỹ lộ trình thực hiện.

Trong bản góp ý mới nhất của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) về sửa đổi Luật Thuế TTĐB, cơ quan này khẳng định, trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức hiện nay, việc điều chỉnh chính sách thuế, đặc biệt là thuế TTĐB, cần được xem xét một cách thận trọng và toàn diện, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường.

"Việc tăng thuế TTĐB ở mức cao và theo lộ trình đột ngột trong cả hai phương án của dự thảo Luật có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực và cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh đó, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc tăng mạnh thuế TTĐB sẽ giúp giảm đáng kể hành vi tiêu dùng. Thay vào đó, người tiêu dùng có thể chuyển sang các sản phẩm

không chính thức, hoặc cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác để duy trì mức tiêu dùng hiện tại" - văn bản của VCCI nhấn mạnh.

Cụ thể hơn, VCCI nêu rõ, trong dự thảo Luật Thuế TTĐB (sửa đổi), hai phương án điều chỉnh thuế TTĐB đối với sản phẩm thuốc lá đều giữ nguyên mức thuế tương đối (75%) và áp dụng mức thuế tuyệt đối từ năm 2026. Cụ thể, phương án 1 quy định mức thuế tuyệt đối khởi điểm là 2.000 đồng/bao, tăng thêm 2.000 đồng/bao mỗi năm, đạt 10.000 đồng/bao vào năm 2030; trong khi đó, phương án 2 áp dụng mức 5.000 đồng/bao từ năm 2026, tăng 1.000 đồng/bao mỗi năm, cũng đạt 10.000 đồng/bao vào năm 2030. Điều này nhằm nâng tỷ lệ thuế trên giá bán lên 59,4% so với mức hiện tại là 36,7%.

Tuy nhiên, xét đến thực tiễn hoạt động của ngành thuốc lá Việt Nam, những khó khăn trong môi trường kinh doanh và xu hướng tiêu dùng, các doanh nghiệp cho rằng mức tăng thuế theo cả 2 phương án là quá cao và chưa có tiền lệ, có thể dẫn đến nguy cơ đóng cửa, phá sản của nhiều doanh nghiệp trong nước. Trước đây, thuế TTĐB đối với thuốc lá được điều

chỉnh theo lộ trình ổn định với mỗi lần điều chỉnh tăng 5%. Việc tăng đột ngột lên 42% (theo phương án 1) hoặc hơn 100% (theo phương án 2) vào năm 2026 không chỉ khiến giá bán tăng mạnh mà còn tạo điều kiện cho thuốc lá nhập lậu trốn thuế gia tăng đáng kể.

Do đó, các doanh nghiệp thuốc lá đề xuất lộ trình điều chỉnh hợp lý hơn, cụ thể: mức thuế tuyệt đối khởi điểm vào năm 2026 là 2.000 đồng/bao, sau đó tăng 2.000 đồng/bao mỗi hai năm, với mức tối đa là 6.000 đồng/bao vào năm 2030. VCCI kiến nghị áp dụng mức thuế này theo lộ trình giãn ra, bắt đầu tăng thuế từ năm 2028 để bảo đảm tính khả thi, tránh những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, thị trường và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ngoài thuốc lá, VCCI cho rằng, dự thảo Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) đề xuất tăng thuế suất đối với xe pick-up chở hàng cabin kép (xe bán tải) chưa thực sự phù hợp với bối cảnh chung của thị trường ô tô hiện nay. Bởi xe bán tải chủ yếu phục vụ vận tải hàng hóa, hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ, cũng như công vụ của cơ quan chức năng, đặc biệt tại các khu vực ngoài đô thị. HOÀNG TỬ



## Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc xác minh vụ kẹo Kera

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chì Em Rọt cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, hoạt động quảng cáo, truyền thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Cùng với đó, cơ quan này cũng đã liên hệ Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để thu thập, tổng hợp thông tin, phục vụ cho công tác đánh giá vụ việc.

Hiện UBCTQG đã và đang xem xét, đánh giá hồ sơ, thông tin của vụ việc theo các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp, xác minh, làm rõ các thông tin, trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, UBCTQG sẽ phối hợp các đơn vị chức năng để xem xét xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành.

Theo UBCTQG, người có ảnh hưởng khi tham gia cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng cần kiểm tra thông tin và nghiên cứu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người có ảnh hưởng theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ có thể bị xem xét và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật có liên quan. HỒNG TƯƠI

**TP HỒ CHÍ MINH:**

**Nghiên cứu mô hình Tổ công tác làm việc với doanh nghiệp**

Sở Tài chính TP HCM vừa có văn bản cho biết, tại Nghị quyết 25/NQ-SCP, Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng cho TP HCM là 8,5%. Trước đó, ngay từ cuối 2024, TP đã chủ động nghiên cứu, đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 10%. TP đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số, với nhiều nhóm giải pháp. Như hình thành các động lực tăng trưởng mới, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; phát triển các vùng động lực, đô thị, hạt nhân tăng trưởng địa phương; mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy tiêu dùng; thu hút khách du lịch; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính quyền số, tinh gọn bộ máy nhà nước...

Sở Tài chính đề xuất, TP cần phát huy hoạt động của Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn TP theo Công điện 112/CD-TTg của Thủ tướng; thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án, đất đai trong kết luận thanh, kiểm tra, bản án; tiếp tục cải cách hành chính; đơn giản hóa thủ tục, đặc biệt trong bước chấp nhận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, góp phần rút ngắn thời gian và giảm thiểu gánh nặng cho DN; khai thác có hiệu quả quỹ đất công, tài sản công.

Đặc biệt, TP cần nghiên cứu mô hình Tổ công tác làm việc với từng DN công nghệ lớn toàn cầu, nhà đầu tư chiến lược, chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội, cạnh tranh quốc tế để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, có khả năng dẫn dắt DN trong nước tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. **NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**

**BÀ RỊA - VŨNG TÀU:**

**Đấu giá quyền khai thác 6 mỏ khoáng sản năm 2025**

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 627/QĐ-UBND về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh trong năm 2025. Việc đấu giá nhằm bảo đảm khai thác khoáng sản hợp lý, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác 6 mỏ khoáng sản tại huyện Xuyên Mộc, gồm 5 mỏ cát xây dựng và cát san lấp cùng 1 mỏ đá xây dựng. Trong đó, mỏ cát xây dựng áp 3 Bung Riềng (55) diện tích 41,08ha, trữ lượng dự báo khoảng 1,59 triệu m<sup>3</sup> cát xây dựng; mỏ cát xây dựng áp 3 Bung Riềng (55B) 40,38ha, trữ lượng 356.000m<sup>3</sup> cát xây dựng và 831.000m<sup>3</sup> vật liệu san lấp; mỏ cát xây dựng áp 3 Bung Riềng (55C.BS) diện tích 20ha, trữ lượng 500.000m<sup>3</sup> cát xây dựng và 500.000m<sup>3</sup> vật liệu san lấp; mỏ đá xây dựng xã Phước Tân (21) diện tích 7,91ha, trữ lượng 1,2 triệu m<sup>3</sup> đá xây dựng và 150.000m<sup>3</sup> đất tầng phủ; mỏ cát xây dựng Suối Đá, xã Hòa Hội (56C.BS) rộng 23ha, trữ lượng 460.000m<sup>3</sup> cát xây dựng; mỏ cát san lấp phía đông hồ Sông Hòa có diện tích 43ha, trữ lượng 750.000m<sup>3</sup> cát san lấp.

UBND tỉnh sẽ xác định giá khởi điểm, bước giá và số tiền đặt trước cho từng điểm mỏ, đồng thời lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Phiên đấu giá dự kiến hoàn thành trong năm 2025. **TIẾN DŨNG**

**HẢI PHÒNG:**

**Hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng cho Công an TP tiếp nhận chức năng quản lý cai nghiện ma túy**

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 24, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho Công an TP tiếp nhận chức năng quản lý về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn TP.

Theo Nghị quyết, TP Hải Phòng hỗ trợ 28.471 triệu đồng hỗ trợ kinh phí cho Công an TP tiếp nhận chức năng quản lý về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn TP.

Trong đó, cơ sở cai nghiện ma túy (CSCN) số 2 là 13.756 triệu đồng; CSCN Gia Minh là 14.715 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách TP năm 2025.

Trước đó, ngày 28/2, Công an TP Hải Phòng đã chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an TP đã điều động, phân công cán bộ chiến sĩ của các đơn vị, trong đó có lãnh đạo, chỉ huy, lao động hợp đồng của Bệnh viện Công an TP đến nhận công tác.

Đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ khẩn trương nắm bắt công việc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cán bộ, viên chức, người lao động tại CSCN tiếp tục triển khai các giai đoạn từ tiếp nhận, phân loại học viên, cắt cơn điều trị đến giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề lao động sản xuất và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho học viên, bảo đảm các hoạt động của các CSCN diễn ra bình thường, không bị xáo trộn trong giai đoạn tiếp nhận, bàn giao. **NGUYỄN AN**

**VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐÔNG NAM BỘ:**

**Cần mở rộng khai thác và tìm nguồn thay thế**

Các địa phương khu vực Đông Nam Bộ đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3 TP HCM... Dự kiến, các dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay và năm 2026. Tuy nhiên, vấn đề nguồn vật liệu xây dựng (VLXD) đang trở thành thách thức rất lớn.



● Hiện nay, trên địa bàn Đồng Nai đang triển khai thi công 12 công trình, dự án trọng điểm dẫn đến thiếu hụt VLXD cho các dự án.



● UBND Đồng Nai đã cấp phép phân bổ 7,1 triệu m<sup>3</sup> đá từ 12 mỏ cho các dự án quốc gia nhằm đáp ứng tiến độ thi công. (Ảnh trong bài: Duy Khương)

Trong buổi làm việc ngày 14/3 tại Đồng Nai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phúc cho rằng chưa có tình nào phải giải phóng mặt bằng cho các dự án như Đồng Nai. Vì vậy, Đồng Nai cần phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&MT để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về VLXD phục vụ các dự án.

Trước đó, ngày 11/3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng làm việc với các chủ đầu tư đã được cấp phép tự khai thác VLXD theo Thông tư mới về khai thác khoáng sản nhóm IV. Tuy nhiên, quá trình cung ứng đá vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc pháp lý liên quan đất đai, đầu tư và cấp phép khai thác. Theo UBND tỉnh, trong năm nay, 12 mỏ đá trên địa bàn đặt mục tiêu khai thác 22

triệu m<sup>3</sup>, nhưng thực tế chỉ có thể đạt 30 - 50% công suất do các trở ngại kể trên. Dù vậy, Đồng Nai vẫn cam kết phân bổ hơn 7,1 triệu m<sup>3</sup> đá cho các dự án quan trọng nhằm đáp ứng tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn. Cụ thể, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được yêu cầu áp dụng quy định mới của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn để đẩy nhanh quá trình cấp, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở NN&MT có nhiệm vụ rà soát và xử lý các vi phạm nhằm đáp ứng hoạt động khai thác diễn ra đúng quy định, không bị gián đoạn.

Đồng thời, các chủ mỏ được yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ

pháp lý về đất đai, chủ trương đầu tư và thủ tục chuyển nhượng dự án, sau đó nộp về cơ quan quản lý để được xem xét giải quyết. Đối với các trường hợp vi phạm, DN phải nghiêm túc tuân thủ các quy định xử phạt, bảo đảm tính minh bạch và công khai trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Tại TP HCM, dự án Đường vành đai 3 thiếu hơn 4 triệu m<sup>3</sup> cát và hàng triệu m<sup>3</sup> đất, đá. Các dự án tại TP HCM phụ thuộc vào nguồn vật liệu từ các tỉnh lân cận, tuy nhiên việc huy động các nguồn cung đang gặp trở ngại.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, khu vực Đông Nam Bộ có tổng nhu cầu đá xây dựng gần 22 triệu m<sup>3</sup>, nhưng hiện mới cung ứng được 5 triệu m<sup>3</sup>. Việc huy động

**CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI TRẦN SỸ THANH:**

**Hà Nội đang khẩn trương làm "sống lại" sông Tô Lịch**

UBND TP Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội".

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường không khí như: Triển khai các giải pháp giảm phương tiện xe cá nhân, tăng cường phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi giao thông xanh, giám sát vệ sinh môi trường các công trình xây dựng...

Ngoài ra, Hà Nội cũng đang khẩn trương thực hiện các giải pháp bổ cập nước sông Tô Lịch, làm sống lại dòng sông theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Dự kiến, đến tháng 9/2025, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành.

TP cũng thí điểm hiện đại hóa công tác thu gom rác thải, thí điểm phân loại rác tại nguồn ở 5 quận nội thành... Tuy nhiên,

theo ông Thanh, chất lượng môi trường tại Hà Nội chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là chất lượng môi trường không khí.

Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Hà Nội cũng như nhiều đô thị lớn trên thế giới đang trong quá trình phát triển, phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn...

Theo ông Minh, ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng, mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư, cũng như sự phát triển bền vững của Thủ đô. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp hiệu

quả để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách ở Hà Nội là nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu.

Ông Minh nhấn mạnh, trước những thách thức về môi trường, vai trò của khoa học công nghệ trong quản lý và bảo vệ môi trường đang ngày càng trở nên quan trọng. Điều này có thể thấy rõ tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới với nhiều giải pháp đã được áp dụng, mang lại hiệu quả.

Đóng góp ý kiến cho Hà Nội, TS. Hoàng Dương Tùng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã đề cập đến vấn đề rất "nóng" hiện nay là ô nhiễm không khí, với chỉ số PM2.5 cao, vượt quá quy chuẩn cho phép 1,5 - 2 lần trong nhiều ngày. Số ngày có chất lượng không khí tốt chỉ chiếm 15%, trung bình 50%, kém và xấu 34%.

17 triệu m<sup>3</sup> còn lại đang gây áp lực lớn cho các dự án.

Nhằm đáp ứng nguồn cung VLXD, Chính phủ và các Bộ, ngành đã có nhiều chỉ đạo quan trọng. Ngày 6/3, Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Quý Kiên thông báo việc áp dụng Thông tư giải quyết vướng mắc về khai thác khoáng sản nhóm IV. Ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ NN&MT khảo sát thực tế, hướng dẫn các địa phương giải quyết vướng mắc. Ngày 10/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh xử lý ngay vướng mắc về cấp phép, gia hạn, nâng công suất khai thác các mỏ.

Bên cạnh đó, các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang đang tìm phương án khai thác cát bồi từ lòng sông, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung truyền thống. Một số DN cũng đầu tư công nghệ tái chế bê tông cũ nhằm giảm tải áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Để đáp ứng nguồn VLXD lâu dài, nhiều chuyên gia cho rằng cần thúc đẩy khai thác khoáng sản có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và đầu tư vào VLXD thay thế. Việc sử dụng tro bay, xỉ lò cao từ các nhà máy nhiệt điện, xỉ măng cốt liệu nhẹ, gạch không nung... sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên, hướng đến phát triển bền vững.

Với các giải pháp quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, kỳ vọng "bài toán" VLXD tại Đông Nam Bộ sẽ sớm được tháo gỡ, giúp các dự án hạ tầng trọng điểm về đích đúng tiến độ.

**DUY KHƯƠNG**

## QUẢNG BÌNH: Hai tháng, xóa 1.081 ngôi nhà tạm, nhà dột nát

Thông tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát (NT,NDN) từ Sở NN&MT Quảng Bình cho biết, tính đến ngày 13/3/2025, toàn tỉnh đã khởi công, xây mới, xóa 1.081 NT,NDN (581 ngôi nhà xây mới, 500 ngôi nhà cải tạo, sửa chữa), trong đó có 261 ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (69 xây mới, 192 cải tạo, sửa chữa), đạt gần 70% kế hoạch trong tổng số 1.553 NT,NDN có quyết định được hỗ trợ xây mới.

Về kinh phí thực hiện, UBND tỉnh đã cấp ngân sách 71,37 tỷ đồng, các địa phương đã huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí hơn 1,28 tỷ đồng và 1.210 ngày công từ cộng đồng.

Huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Bình đã khởi công, xây mới, xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát là Quảng Trạch. Tiếp đó là huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, mỗi huyện còn 4 hộ chưa triển khai do chưa lựa chọn được ngày khởi công phù hợp. Tất cả các hộ gia đình còn lại có quyết định hỗ trợ đã có cam kết khởi công trong tháng 3/2025.

Ngay sau Lễ phát động, Công an tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 500 triệu đồng và 150 tấn xi măng cho huyện Tuyên Hóa. Đồng thời đang khảo sát nhu cầu đồ dùng sinh hoạt thiết yếu từng hộ để trao tặng trong dịp khánh thành. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã triển khai 171 đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ 356 ngày công để tiến hành tháo dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng với các hộ gia đình được hỗ trợ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã huy động hơn 3.500 ngày công để sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Bình phấn đấu hoàn thành việc xóa NT,NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trước 30/6/2025, riêng huyện Minh Hóa hoàn thành trong tháng 8/2025.

Để hoàn thành chương trình, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban Chỉ đạo xóa NT,NDN các cấp tích cực hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo, phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả", bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các ngôi nhà được xây dựng đúng tiêu chuẩn, chất lượng, phù hợp với thực tế; nguồn kinh phí được sử dụng minh bạch, đúng mục đích của chương trình dân sinh và giàu ý nghĩa nhân văn này.

"Thành công của chương trình này không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn khẳng định quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, với tất cả tâm huyết, trách nhiệm, Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh nhất định phải hoàn thành kế hoạch đã đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang nhấn mạnh. **MINH PHƯƠNG**



Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình (ngoài cùng bên phải) trao số tiền 500 triệu đồng và 150 tấn xi măng cho huyện Tuyên Hóa.

(Ảnh: Minh Phương)



Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các giải pháp bổ cấp nước sông Tô Lịch. (Ảnh: Phạm Hùng)

TS Tùng đánh giá cao quyết tâm của Hà Nội như cấm xe 16 chỗ hoạt động ở phố cổ, có lộ trình hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm; xây dựng hệ thống quan trắc không khí tự động; triển khai lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4,5; chuyển đổi một số tuyến xe buýt sang chạy điện; giảm tối đa bếp than tổ ong... Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao vì chưa có bộ phận chuyên biệt về xử lý ô nhiễm môi trường.

Do đó, TS Tùng đề xuất, mỗi địa phương cần phải có chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể về giảm thiểu ô nhiễm không khí (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả). Ngoài ra, Hà Nội cần ưu tiên giao thông xanh, sử dụng nhiên liệu

sạch, cần kiểm tra khí thải xe máy trong nội thành.

Đối với xử lý nước thải, GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) kiến nghị, Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị xanh, đặc biệt là về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Nước thải cần được quản lý tổng hợp, theo "chuỗi giá trị", hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước thải và bùn cặn.

Dưới góc độ về chính sách, GS Việt Anh kiến nghị TP sớm ban hành chính sách, cơ chế đặc thù để thúc đẩy việc tiết kiệm nước, năng lượng; thu gom, xử lý, tái sử dụng nước thải

và bùn cặn; phát triển hạ tầng định hướng nước và thoát nước bền vững, thu gom nước mưa, kiểm soát ứng ngập và ô nhiễm...

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn, ghi nhận những hiến kế, đóng góp quý báu của các nhà khoa học, chuyên gia môi trường, đồng thời giao Sở NN&MT phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội thảo; tiếp tục nghiên cứu kỹ các bài tham luận, những đề xuất những giải pháp cấp bách, cụ thể về xử lý ô nhiễm môi trường Thủ đô.

Ông Thanh đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tham mưu UBND TP xây dựng chương trình phối hợp giữa TP với các viện nghiên cứu, các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu hướng giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường của Hà Nội, trước mắt tập trung xử lý ô nhiễm không khí và làm sạch các dòng sông nội đô.

"TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các sáng kiến, ý tưởng đổi mới sớm được triển khai, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước", ông Thanh khẳng định. **HỒNG MÂY**

## TP HỒ CHÍ MINH: Xét xử đường dây sản xuất "tân dược" từ... bột năng

TAND TP HCM vừa mở phiên xử, tuyên phạt Nguyễn Xuân Cường (49 tuổi) 19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; buộc nộp phạt thêm 50 triệu đồng, ngoài hình phạt tù.

Liên quan đến vụ án, Ao Vạn Hạnh nhận án 15 năm; Đặng Văn Hóa 6 năm tù; 8 bị cáo khác bị 3 năm đến 14 năm tù về cùng tội danh.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Cường thừa nhận sản xuất thuốc giả các loại từ tháng 1/2021 nhưng không liên tục. Ban đầu bị cáo tự sản xuất, sau đó mở rộng quy mô nên thuê Ao Vạn Hạnh, Trương Thùy Trinh và hai người khác (chưa rõ lai lịch) giúp sức. Đến tháng 10/2022, bị cáo Cường thuê mặt bằng trên đường Cao Lỗ để sản xuất và cất giấu thuốc giả thành phẩm thì bị phát hiện. Các loại thuốc bị làm giả gồm: Gold 500, Celecod 200, Cephalixin 500, Amoxicilin 500, Terpin - Codein viên nang và viên nén.

Bản án xác định, bị cáo Cường thành lập và sử dụng pháp nhân Cty Dược Thức Tân Sơn để đặt mua viên thuốc nén, viên nén bao phim của một Cty dược ở Hưng Yên. Bị cáo mua nguyên liệu, đặt chai, lọ, miếng dán nắp nhựa của một Cty ở quận Gò Vấp; đặt in nhãn và tờ hướng dẫn các loại thuốc làm giả tại công ty do Bùi Khắc Khoa làm giám đốc. Còn bị cáo Hạnh được giao nhiệm vụ trông coi, quản lý việc sản xuất thuốc giả, dán tem nhãn, đóng thùng sản phẩm và thay mặt bị cáo Cường trả tiền công cho nhân viên...

Thuốc giả sau khi sản xuất, bị cáo Cường bán cho Huỳnh Nhật Khoa, Phạm Quốc Quyền, Lý Thị Diễm Phương, Đào Tấn Phát cùng một số người chưa rõ lai lịch. Giá trị mỗi đơn hàng từ 302 triệu đồng đến 4,3 tỷ đồng. Tổng cộng, bị cáo Cường đã bán thuốc giả thu về hơn 7,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 0,5% trên số tiền này.

Những bị cáo sau khi mua thuốc giả đã bán cho nhiều cá nhân qua mạng xã hội. Cuối năm 2022, Công an quận 8 kiểm tra bãi xe không số trên đường Cao Lỗ, do bị cáo Hạnh quản lý, phát hiện 2 kho hàng có chứa số lượng lớn tân dược giả nhiều nhãn hiệu; cùng các nguyên vật liệu, dụng cụ, phương tiện dùng để sản xuất.

Mở rộng điều tra, cảnh sát thu giữ một lượng lớn thuốc tân dược giả của các đầu mối tiêu thụ thuốc do bị cáo Cường sản xuất.

Quá trình mở rộng điều tra, công an còn phát hiện Đặng Văn Hóa, 43 tuổi, đã sản xuất thuốc kháng sinh giả Ciproxacin 500 bán cho Phạm Quốc Quyền. Đặng Văn Hóa sản xuất thuốc giả từ giữa năm 2021, mỗi tháng làm từ 10 đến 15 thùng (mỗi thùng 100 lọ) thuốc kháng sinh giả, thu lợi bất chính 80 triệu đồng. Ngoài ra, năm 2022, Đặng Văn Hóa còn nhiều lần mua thuốc giả nhãn hiệu Asmacort của Phạm Quốc Quyền để bán cho khách hàng điều trị hen suyễn.

**BUI YÊN**

## CÔNG AN HÀ NỘI: Tìm bị hại trong vụ án tại Công ty Sen Tài Thu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo cho biết đang điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Sen Tài Thu) cùng Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc).

CQĐT xác định, thủ đoạn của ba bị can này là huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyên nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa tại Cty Sen Tài Thu. Với việc sử dụng danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu, nhóm bị can đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng và dùng phần lớn để trả nợ. Cty đã mất khả năng thanh toán.

Để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại, Công an Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho những người thuộc Sen Tài Thu, mang các giấy tờ liên quan đến làm việc. Các tài liệu cần cung cấp gồm toàn bộ chứng từ bản chính: phiếu thu tiền, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, hợp đồng chuyên nhượng cổ phần, bản cam kết mua và bán cổ phần.

CQĐT cũng đề nghị bị hại cung cấp toàn bộ sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng, giấy nộp tiền mặt tại ngân hàng, thể hiện việc đưa, chuyển giao tiền cho phía Sen Tài Thu.

Sen Tài Thu quảng cáo được thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu - Bệnh viện Châm cứu Trung ương. DN hoạt động trong chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp trị liệu y học cổ truyền. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1/2024) Sen Tài Thu có 8 cơ sở ở Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng và "lấn sân" sang bất động sản. Ngoài tự vận hành, Sen Tài Thu thông báo cho phép nhượng quyền để hợp tác kinh doanh.

Theo Công an Hà Nội, trước tình trạng kinh doanh kém do mở rộng các cơ sở của hệ thống massage Sen Tài Thu, DN nợ hơn 300 tỷ đồng, riêng tiền lãi 200 tỷ. Để có nguồn tiền trả nợ, một số người đã tìm cách nâng khống vốn điều lệ từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần.

Các bị can sau đó "đưa ra thông tin gian dối" về lợi nhuận của Cty, nêu mức lãi suất 12%/năm để mời chào. **VĂN SƠN**

# Tinh táo khi uống rượu, đừng để rượu “uống” mình!

Rượu từ lâu đã là một thức uống quen thuộc, gắn liền với đời sống con người, nhất là trong các dịp lễ, Tết, du xuân. Nhưng, có một điều không thể phủ nhận là việc lạm dụng rượu rất có tác hại đối với sức khỏe. Thời gian qua, tình trạng lạm dụng rượu có xu hướng tăng nhanh, phức tạp. Và đáng ngại hơn cả, trong số đó không ít trường hợp là do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, chất lượng kém.

Nhiều ca ngộ độc rượu và phần lớn đều có lượng methanol trong máu cao

Thời gian gần đây, số vụ ngộ độc rượu tăng đột biến. Nhiều ca ngộ độc ghi nhận bệnh nhân sử dụng rượu được pha chế từ cồn công nghiệp (methanol) hoặc rượu giả không có nguồn gốc, xuất xứ có lẫn methanol với hàm lượng cao, cá biệt có bệnh nhân nghiên cứu tự ý mua cồn sát trùng về pha để uống dẫn đến ngộ độc methanol. Đặc biệt trong các kỳ nghỉ khi lượng lớn rượu, bia được tiêu thụ cùng với thói quen uống rượu nhiều, không kiểm soát, thì các ca ngộ độc rượu càng tăng mạnh.

Ngày 12/2/2025, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu bệnh nhân L.Q.Đ. (61 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) hôn mê vì ngộ độc rượu, tiên lượng tử vong cao. Gia đình cho biết, trước đó, nhân dịp Tết, ông Đ. thường xuyên gặp gỡ bạn bè, uống rượu liên tục và hầu như không ăn uống. Cũng trong tháng 2/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.T.G (trú tại phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Trước đó, L.T.G trong vai trò là nhân viên pha chế của nhà hàng tại TP Hội An đã sử dụng cồn y tế 70 độ pha với rượu, khiến hai người nước ngoài sau khi uống đã tử vong. Cuối năm 2024, xảy ra vụ việc 6 người vào ăn và uống rượu tại quán bánh canh cá lóc ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau ăn



● Thực hiện đo điện não đồ trong quy trình khám giám định tại TTPYHN. (Ảnh: PV)

## Cách tốt nhất để phòng ngộ độc methanol do uống rượu là không uống rượu

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội, methanol là một loại cồn rất độc, không được phép sử dụng trong rượu. Loại cồn này thường được sử dụng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm làm dung môi... Tuy nhiên, thực tế vẫn có một hàm lượng methanol tự nhiên sinh ra khi sản xuất rượu, nhưng với lượng rất thấp. Tuy nhiên, trong các vụ ngộ độc do rượu chứa methanol gần đây thì hầu hết hàm lượng methanol trong rượu đều vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần cho phép.

Cũng theo bà Yến, điều đáng lo ngại là nhiều người dân hiện nay vẫn chưa có ý thức để phòng rượu giả và thiếu kiến thức nhận diện rượu có nguồn gốc từ cồn công nghiệp. Về nhận diện, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, thậm chí còn ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, người uống cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, sau uống, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa, co giật, hôn mê, trong tình trạng nguy kịch...

“Cách tốt nhất để phòng ngộ độc methanol do uống rượu là không uống rượu. Nếu không thể từ chối thì uống hạn chế và chỉ uống rượu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không uống các loại rượu trôi nổi, rượu giả, rượu không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân, không uống rượu khi đang lái xe, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị, trẻ em không được uống rượu, bia”, bà Yến nhấn mạnh.

4 người phải nhập viện nghi do ngộ độc rượu. Sau vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn chỉ đạo xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc rượu...

Đối với Trung tâm Pháp y Hà Nội, không hiếm các hồ sơ giám định về các trường hợp liên quan đến ngộ độc rượu. Trao đổi với phóng viên, ThS. Phạm Huy Hoàng - Giám định viên, Trưởng khoa Xét nghiệm tổng hợp, Trung tâm Pháp y Hà Nội cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã giám định nhiều ca ngộ độc rượu và một số ca có lượng methanol trong máu cao.

“Chúng tôi có một ca điển hình nạn nhân đã tử vong vì uống rượu giả xảy ra ngay tại Hà Nội chứ không phải xa xôi gì. Theo hồ sơ, khoảng 5 giờ sáng ngày 12/6/2024, bà L.T.X vào phòng ngủ của chồng là ông L.T.T (địa chỉ tại phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) thì phát hiện ông L.T.T trong tình trạng nằm bất động

trên giường. Bà L.T.X hỏi không thấy ông L.T.T trả lời nên đã gọi báo cấp cứu. Khi cấp cứu 115 đến thì xác định ông L.T.T đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc, trung cầu Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định nguyên nhân gây tử vong. Mẫu máu của nạn nhân được Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định không tìm thấy ethanol, nhưng nồng độ methanol rất cao lên đến 164mg/100ml máu (nồng độ methanol trong máu 20mg/100ml đã gây ngộ độc). Cơ quan điều tra thu được tại hiện trường một chai nhựa loại 500ml màu trắng bên trong có chứa khoảng 100ml dung dịch không màu. Kết quả giám định mẫu dung dịch trên có methanol nồng độ 75o, không có ethanol. Nạn nhân được kết luận tử vong do ngộ độc methanol”, ThS. Phạm Huy Hoàng cho biết.

## Đừng chết vì rượu giả

Theo ThS. Phạm Huy Hoàng, methanol - thường được gọi là cồn công nghiệp - là alcohol đơn giản nhất có công thức CH<sub>3</sub>OH. Trong khi ethanol được lên men từ tinh bột như ngũ cốc, các loại củ có chứa tinh bột hoặc đường thì methanol được lên men từ nguyên liệu có chứa cellulose (gỗ). Tuy methanol là một chất được sinh ra trong quá trình lên men, bản thân methanol ít độc nhưng các chất chuyển hóa của nó lại rất độc. Khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa bởi alcohol dehydrogenase - một enzyme chuyển hóa rượu tại gan, tạo ra formaldehyde (độc gấp 33 lần methanol) gây ra các triệu chứng lâm sàng. Formaldehyde sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành acid formic. Chính acid formic được xem là thủ phạm gây độc trong các trường hợp ngộ độc rượu methanol gây tổn thương võng mạc, tổn thương thần kinh thị giác, dẫn đến mù lòa. Nguy hiểm hơn nó còn gây tổn thương não bộ, có thể dẫn đến tử vong.

“Methanol ảnh hưởng chủ yếu lên hệ thần kinh trung ương với các triệu chứng say rượu, ngủ gà, sưng sờ, co giật hay hôn mê. Hàm lượng methanol vượt quá chỉ tiêu cho phép có thể dẫn đến ngộ độc cho người sử dụng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn (QCVN 6-3:2010/BYT) và Tiêu chuẩn quốc gia về rượu trắng (TCVN 7043:2013) có quy định, hàm lượng methanol trong rượu không lớn hơn 100mg/lít cồn 100 độ. Ở trường hợp nạn nhân L.T.T ở Hà Nội nói trên kết quả giám định mẫu chỉ cho thấy có methanol nồng độ 75o, không có ethanol. Có thể nói, chính việc sử dụng rượu giả đã dẫn đến sự tử vong của nạn nhân”, theo ThS. Phạm Huy Hoàng.

Cần biết rằng, rượu có thành phần chính là ethanol, với công thức hóa học C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, trong khi rượu methanol có công thức hóa học CH<sub>3</sub>OH. Hai loại rượu này đều được lên men và chưng cất. Thế nhưng, nếu như rượu ethanol lên men từ tinh bột hoặc đường thì rượu methanol lại lên men từ nguyên liệu có chứa cellulose (gỗ). Ngộ độc rượu xảy ra khi một người uống quá nhiều rượu ethanol trong thời gian ngắn hoặc uống rượu kém chất lượng có chứa độc chất methanol dẫn đến lượng cồn trong máu quá nhiều. Ngộ độc rượu là một trong những nguyên nhân gây rối loạn tâm thần, tai nạn giao thông, tử vong...

Trước tình trạng lạm dụng rượu và sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu, Bộ Y tế đã khuyến cáo, người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác chưa công bố tiêu chuẩn để phòng tránh ngộ độc.

XUÂN HOA - TUẤN ANH

## TRUNG TÂM PHÁP Y HÀ NỘI PHỐI HỢP THỰC HIỆN

### GÓC NHÌN

Sẽ có hàng ngàn vận động viên (VĐV) được tuyển chọn và được đào tạo với chế độ đặc biệt. Trong đó có hàng trăm VĐV phải có thành tích quốc tế, ngoài ra sẽ có những huấn luyện viên (HLV) đạt HLV cao cấp. Kỳ vọng đó của ngành Thể dục thể thao (TDTT) liệu có khả thi và hái được quả ngọt?

Cụ thể, theo thông tin từ Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” (gọi tắt là Đề án 223) cho biết sẽ có một kế hoạch lớn, kỳ vọng lớn đưa Thể thao Việt Nam lên tầm châu Á, VĐV phải có Huy chương Vàng châu Á, Olympic.

### KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HÀNG NGÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THÀNH TÍCH CAO:

## Liệu có khả thi?

Trong khoảng 10 năm (2025 - 2035) sẽ có một lộ trình về công tác đào tạo, huấn luyện tài năng thể thao thành tích cao với một lực lượng lớn VĐV và HLV. Đó là sẽ tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 3.700 VĐV đội tuyển quốc gia; trong đó khoảng 400 VĐV đạt thành tích quốc tế. Tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng khoảng 600 HLV tài năng, trong đó khoảng 60 HLV cao cấp. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao phần đầu, tuyển chọn và đào tạo khoảng 400 cử nhân, 300 thạc sĩ, 150 tiến sĩ.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Đặng Hà Việt cho biết: “Để xây dựng được Đề án 223 bảo đảm tính tối ưu và đạt hiệu quả như kỳ vọng, ngành TDTT Việt Nam thời gian qua đã lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học, chuyên môn về việc lựa chọn nhóm môn thể thao cần đầu tư phát triển để hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn của Thể thao Việt Nam. Theo đó, dự kiến đã có 15 môn thể thao được lựa chọn trong số những môn thể thao trọng điểm của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế, Cục TDTT Việt Nam sẽ đề xuất với Bộ VH, TT&DL xem xét, điều

chỉnh, bổ sung các môn thể thao phù hợp với chiến lược phát triển của ngành TDTT theo từng giai đoạn, có thể là định kỳ 2 năm một lần theo chu kỳ SEA Games hoặc chu kỳ 4 năm là Asiad và Olympic...”

Nhưng vấn đề con số nó khác với chất lượng. Số lượng chúng ta sẽ có đủ, nhưng tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài không phải là chuyện dễ. Đây không là vấn đề về tài chính mà cách làm khoa học, cách tập luyện, tập huấn, thuê chuyên gia, thi đấu quốc tế... Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao I, Cục TDTT Việt Nam cho biết, công tác triển khai thực hiện theo từng giai đoạn của Đề án sẽ bảo đảm được về quỹ thời gian và nhân lực đã được ngành TDTT dự kiến lựa chọn. TUẤN NGỌC

# Triển khai đưa AI vào trường học

Thời gian qua, một số địa phương trên cả nước đã triển khai thí điểm và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giảng dạy, từng bước phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện đại.



● Giờ học tiếng Anh trong phòng học thông minh của cô trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh: Sở GD&ĐT HN)

## Thầy và trò thí điểm “trợ lý AI”

Là một giáo viên đã được tập huấn về chương trình ứng dụng AI trong giáo dục mầm non, cô Bùi Thị Thúy, giáo viên Trường Mầm non huyện Quốc Oai, Hà Nội chia sẻ về trải nghiệm thực tế trong việc sử dụng công nghệ AI trong giảng dạy: “Tôi rất bất ngờ với sự thông minh, tiện dụng của AI khi công nghệ này cho phép tôi làm được những điều tưởng chừng như khó khăn trước đây. Với sự hỗ trợ của các nền tảng AI như ChatGPT, Gemini, Chatbox... tôi có thể dễ dàng tham khảo ý tưởng, xây dựng kịch bản và sáng tạo nội dung phù hợp với từng bài học”.

Tại Hà Nội, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu là một trong 5 trường thí điểm ứng dụng AI trong giảng dạy. Lớp học thông minh được thiết kế lấy người học làm trung tâm, bàn ghế được bố trí để học nhóm cùng các nội dung tương tác với công nghệ như thực tế ảo với các công nghệ thực tế ảo 3D tạo sự hứng thú cho các em.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho hay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy đã mang lại nhiều lợi ích. Trong trường học thông minh, các lớp học thông minh được kết nối với thư viện số thông minh cho phép học sinh xem lại bài giảng trên lớp ngay khi kết thúc bằng các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động

PC. Đặc biệt, công nghệ AI hỗ trợ khuyến nghị cá nhân hóa cho từng học sinh dựa trên nhận diện khuôn mặt giúp các em có thể dễ dàng sử dụng thư viện mà không cần thẻ.

Tuy nhiên, thực tế, nhiều trường còn gặp nhiều khó khăn khi ứng dụng công nghệ AI trong công tác dạy và học. Cụ thể phần lớn giáo viên chưa được trang bị kiến thức, kinh nghiệm về AI; cơ sở vật chất chưa được đồng bộ, hiện đại, đường truyền mạng kém dẫn tới những hạn chế khi trình chiếu các video, sử dụng phần mềm có cấu hình cao; học sinh không có thiết bị để tiếp cận và sử dụng phần mềm...

Cô Lương Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cũng cho rằng, một số giáo viên nhà trường khi ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy, vẫn gặp những khó khăn về kỹ thuật sử dụng công nghệ mới để đạt hiệu quả tối ưu. Cùng với đó, do địa phương vùng cao, nên nhà trường vẫn còn các điểm trường chưa có điện, tivi để sử dụng cho hoạt động giảng dạy và học tập.

## Giáo dục đạo đức và pháp lý để dùng AI an toàn và trách nhiệm

Chia sẻ về ứng dụng AI trong hỗ trợ giảng dạy, TS. Trần Việt Hùng, nhà sáng lập và Chủ tịch của Got It, Inc., một startup, công nghệ tại thung lũng Silicon; nhà sáng lập của tổ chức STEAM for Vietnam

Theo ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/1/2025 quy định Khung năng lực số cho người học, để tất cả các bậc học trong quá trình đào tạo phải nhìn nhận lại, kịp thời bổ sung trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển nhanh chóng. Theo đó, mỗi giáo viên phải là người quyết định, phải phân biệt độ tin cậy của AI, giúp học sinh vừa khai thác những điều tốt đẹp, vừa hình thành những con người phát triển toàn diện, trong đó có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực suy nghĩ, phân biệt, chứ không dựa dẫm vào AI, vào công nghệ...

khẳng định, GenAI (Generative AI, là AI tạo sinh - một loại trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nhiều định dạng dữ liệu như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản và mô hình 3D - PV) có thể giúp giáo viên mở khóa các tiềm năng của mình. Cụ thể, giáo viên có thể được hỗ trợ từ GenAI trong việc lên ý tưởng; lên kế hoạch giảng dạy chi tiết; chấm bài và nhận xét chi tiết cho từng học sinh; trợ giảng và gia sư cho học sinh, dịch nội dung ngôn ngữ khác; tạo ra nội dung giảng dạy phong phú và cá nhân hóa.

Khẳng định giảng dạy có thể cải thiện nhờ trí tuệ nhân tạo, TS. Bùi Quốc Trung, ĐH Bách khoa Hà Nội kiến nghị Việt Nam chuẩn bị để tiến tới cá thể hóa giáo dục từ tiểu học tới THPT và nâng cao hiệu quả đào tạo đại học, sau đại học bằng phân tích dữ liệu. Với xu hướng học tập trực tuyến và trọn đời, TS. Bùi Quốc Trung kiến nghị đẩy mạnh các hoạt động học tập trực tuyến đi kèm với ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn để tăng chất lượng việc dạy và học.

Về tổng quan AI và ứng dụng AI trong giáo dục, đào tạo, GS Hồ Tú Bảo - Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Giám đốc khoa học Trung tâm BKAI nhắc đến GenAI, ChatGPT lưu ý, khi tích hợp GenAI vào giáo dục, phải nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa của việc người học sẽ thành những con người thế nào trong một thế giới số. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ lưỡng tiềm năng của GenAI trong giáo dục và xác định rõ ranh giới của AI trong giáo dục. UYÊN NA

## Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế” (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2025).

Lễ hội nhằm ôn lại trang sử hào hùng, tinh thần đấu tranh anh dũng của Đề Nắm, Đề Thám và các nghĩa quân giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Yên Thế. Sau phần lễ là Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Yên Thế - Bản hùng ca bất tử”, được dàn dựng công phu do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Chèo Bắc Giang biểu diễn, tái hiện Lễ tế cờ của Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế năm xưa. Đồng thời, giới thiệu quê hương Bắc Giang, Yên Thế và cuộc Khởi nghĩa Yên Thế; kể chuyện người Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám và cuộc Khởi nghĩa Yên Thế hội nhập và phát triển. T.MAI

## Khởi động chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025

Tại Trại giam Quyết Tiến, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an (C10), Ban Thanh niên Công an nhân dân, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Trại giam Quyết Tiến tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyên, Phó Cục trưởng Cục C10 khẳng định, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã mang đến nhiều kiến thức về pháp luật, văn hóa, xã hội và đặc biệt đã đem lại niềm tin trong cuộc sống cho hàng nghìn phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, trang bị cho họ những kiến thức về đời sống, pháp luật để phấn đấu lao động cải tạo, được hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.



● Phạm nhân được khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe. (Ảnh: Đ.Hải)

Tại chương trình, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng 50 suất quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo tốt và tặng quà cho con phạm nhân dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại; tặng mô hình sinh kế cho gia đình phạm nhân Triệu Thị Y. (quê Sơn La), giúp phạm nhân ổn định cuộc sống sau khi ra trại; khám, chữa bệnh cho 200 phạm nhân; tổ chức hoạt động giao lưu giữa các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, thành viên Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam với các phạm nhân.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” được triển khai từ năm 2021, gồm các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con phạm nhân đang ở cùng mẹ trong các trại giam; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và tạo việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng... N.THƯƠNG

## Hải Dương: Khai hội Văn miếu Mao Điền

Ngày 16/3, tại Văn miếu Mao Điền, UBND huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức khai hội truyền thống mùa xuân Văn miếu Mao Điền. Lễ hội truyền thống Văn miếu Mao Điền là dịp để các thế hệ thể hiện truyền thống “hiếu học”, “tôn sư trọng đạo”; thể hiện lòng tự tôn dân tộc trong tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ học sinh, sinh viên.

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, chương trình còn phục dựng lại nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như tái hiện thi “Trạng nguyên - Vinh quy báo tổ”, không gian “Làng sĩ tử”, gian hàng chuyển đổi số.

Tại Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày sách; trưng bày chuyên đề “Văn miếu Mao Điền xưa và nay”; chuyên đề “Giới thiệu thân thế sự nghiệp Đức Thánh Khổng Tử và các vị đại

khoa phối thờ tại di tích” và chủ đề “Trường thi Hương trấn Hải Dương tại Mao Điền”;...

Tại đây, UBND tỉnh Hải Dương đã trao Quyết định công nhận Văn miếu Mao Điền là khu du lịch cấp tỉnh. Đây là khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên của huyện Cẩm Giàng và là khu du lịch cấp tỉnh thứ 6 của tỉnh Hải Dương. Đây cũng là dịp huyện Cẩm Giàng ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu, bản đồ số di tích huyện.

HOÀNG GIANG

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM.

Người có khoản nợ và nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank - CN Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Sáu Sao tại Agribank - Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201100908 ngày 16/12/2011 ký giữa Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay đổi tên là Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Sáu Sao. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 19/11/2024: 95.255.408.536 đồng (trong đó: Nợ gốc: 30.381.842.316 đồng, lãi 64.873.566.220 đồng)

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ đấu giá: Thửa đất số 512; tờ bản đồ số 07 (gộp thửa 6.9.10); Địa chỉ: Xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Tp.HCM, Diện tích: 37.563,5m<sup>2</sup>; mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng: 20 năm.

Giá khởi điểm: 36.450.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.645.000.000 đồng  
Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/03/2025 đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/03/2025. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26/03/2025.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM. ĐT: 028. 22.455.120.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN

# Gia tăng chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi

Thời gian qua, dù báo chí liên tục phản ánh, cơ quan chức năng sử dụng biện pháp nhấn tin, cảnh báo, để phòng các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, qua điện thoại nhưng nhiều người vẫn rơi vào “bẫy” của các đối tượng lừa đảo. Đáng chú ý, một trong những “mục tiêu” tội phạm đang tập trung nhắm tới là người trung niên, người cao tuổi vốn là đối tượng hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin, dễ bị thuyết phục, dọa dẫm nên dễ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà T.K.L (60 tuổi) ở quận Lê Chân (TP Hải Phòng) kể: “Tôi có xem livestream và đặt mua bộ áo dài của một shop chuyên áo dài cho người trung niên trên Hà Nội. Để có đơn hàng thì phải nhắn lại số điện thoại. 15 phút sau có một cháu nam gọi điện đến giới thiệu là nhân viên bên shop và đọc đúng mẫu áo dài tôi đặt. Sau đó thông báo do bên shop đang quá tải nên sẽ gửi mã, tôi đọc mã xác nhận giúp để nhân viên xác nhận đơn hàng cho mình. Do mắt kém nên tôi nhờ con gái mở tin nhắn đọc hộ và trong tin nhắn ghi “đừng cho ai biết mã này”. Con gái tôi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo lên đã gọi điện cho shop thì được cho biết shop không dùng số điện thoại đó để chốt đơn. Con gái tôi cho biết nếu mình đọc mã đó cho đối tượng sẽ bị chiếm quyền truy cập điện thoại, lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân quá tin người, mất cảnh giác, chút nữa thì mất tiền oan”.

Trường hợp bà V.T.M (68 tuổi, ở Hưng Yên) cũng vậy. Do bị bệnh về xương khớp lâu năm nay có tuổi bệnh càng nặng. Xem trên Facebook thấy trang quảng cáo bán hàng chuyên trị xương khớp được nhiều người bình luận, khen cộng dụng tốt nên đã nhắn qua Messenger hỏi thông tin về sản phẩm và bên bán hàng đã xin số điện thoại để tư vấn, kết bạn trên Zalo. Được giới thiệu một lộ trình điều trị sẽ giảm hẳn các vấn đề bà đang gặp phải nên bà M đã đặt mua. Bà M cho biết, sau đó một vài tuần lại được nhân viên bán hàng gọi điện hỏi thăm xem uống đúng theo liệu trình không nên bà thấy cũng yên tâm. Trong một lần con cháu về thăm bà có thuật lại câu chuyện. Con trai bà nhận ra thủ đoạn lừa đảo nên giải thích hiện có chiêu trò bán hàng kém chất lượng với giá cao, đặc biệt là các loại “thần dược” không rõ nguồn gốc, được quảng cáo có khả năng chữa bách bệnh, giúp trẻ hóa, kéo dài tuổi thọ. Không ít người lớn tuổi đã tin theo và bỏ ra số tiền lớn để mua những sản phẩm mà không hề có tác dụng như quảng cáo.

Bà P.H (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì cho hay, bà nhận được cuộc điện thoại đối tượng xưng là cán bộ điện lực yêu cầu bà phải đóng tiền điện không sẽ bị cắt do chưa nộp tiền. Bà H cho biết các thông tin họ gọi đến rất chính xác từ họ tên, địa chỉ, số nhà, số điện thoại của mình. Do gia đình bà từ trước đến nay đóng tiền điện, nước rất đúng ngày nên bà đã cảnh giác và nói rằng họ là đối tượng lừa đảo thì bị bên kia nói lại rất khó nghe, vô văn hóa.

Ngoài các hình thức lừa đảo nêu trên, người cao tuổi còn thường xuyên gặp phải rất nhiều các hình thức lừa đảo, cụ thể như: Giả danh công an, kiểm sát viên, cán bộ



● Một trong những “mục tiêu” tội phạm đang tập trung nhắm tới là người trung niên, người cao tuổi. (Ảnh minh họa)

tòa án gọi điện thông báo đến người cao tuổi có liên quan đến các vụ án, yêu cầu chuyển tiền để bảo đảm hoặc giải quyết. Giả danh người thân gặp nạn, các đối tượng giả làm con cháu báo tin tai nạn hoặc gặp sự cố khẩn cấp, yêu cầu chuyển tiền gấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lừa mua “combo du lịch” giá rẻ; thông báo trúng thưởng, mạo danh các cửa hàng trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy thông báo mã mua hàng đã trúng thưởng quà tặng; giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng tặng quà, mời khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí... .

Và đặc biệt, hiện nay các nội dung giả mạo có thể được tạo ra bằng công nghệ AI, từ thông tin, hình ảnh đến video, đang tràn lan trên mạng xã hội, tạo nên những cái gọi là “bẫy boomer” - chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào thế hệ “baby boomer” (những người trên 60 tuổi), do người cao tuổi thường có kỹ năng công nghệ thấp, ít kinh nghiệm và dễ bị tổn thương trong môi trường trực tuyến, trong khi đó tài chính lại có sẵn sau một thời gian dài tích góp nên dễ dàng trở thành mục tiêu để các đối tượng lừa đảo nhắm đến.

Các chuyên gia khuyến cáo, người lớn tuổi cần nâng cao nhận thức về kiểm chứng thông tin và kỹ năng số. Những người lớn tuổi có thể nhận diện các thông tin giả mạo qua những chi tiết kỳ lạ, bất thường, văn bản không gãy gọn hay câu chuyện quá hoàn hảo nhưng không có nguồn gốc rõ ràng.

Tuy nhiên, cách bảo vệ sớm và nhanh nhất chính là hành động của con, cháu trong gia đình. Trước tình hình lừa đảo ngày càng tinh vi, cơ quan công an khuyến cáo, các gia đình có người cao tuổi cần dành thời gian gần gũi, trò chuyện và tuyên truyền, cảnh báo người cao tuổi về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Hướng dẫn người cao tuổi cách sử dụng các thiết bị công nghệ và mạng xã hội một cách an toàn, đồng thời giải thích rõ về các nguy cơ tiềm ẩn. Cần cần nhắc kỹ lưỡng việc để người cao tuổi sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc liên kết tài khoản ngân hàng để tránh bị lừa đảo.

Khi người cao tuổi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo ngay cho con cháu, người thân để được hỗ trợ và giải quyết. Khi phát hiện các trường hợp lừa đảo, cần trình báo ngay với cơ quan công an để được điều tra và xử lý.

**HỒNG THƯƠNG - TUỆ PHONG**

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

### Đùa giỡn, chụp ảnh trên đường ray tàu bị xử phạt như thế nào?

● **Bạn Văn Lộc (Hà Nội) hỏi:** Gần đây, tôi thấy nhiều người đùa giỡn, chụp ảnh trên đường ray tàu hỏa để có những bức ảnh độc đáo. Hành vi này có vi phạm pháp luật không? Nếu gây tai nạn cho người khác thì bị xử phạt như thế nào?

- **Luật sư Chu Quỳnh Vương - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết:** Việc chụp ảnh, đùa giỡn trên đường ray tàu hỏa không chỉ là hành vi nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật. Những hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và tính mạng con người.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), việc đi, đứng, nằm, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trên đường sắt khi không được phép đều bị coi là hành vi vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Luật Đường sắt 2017 cũng quy định rõ ràng về việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Người dân không được tự ý xâm phạm, thực hiện các hành vi có thể gây cản trở hoặc nguy hiểm đến hoạt động của ngành đường sắt.

Tiếp đó, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt được quy định như sau: Hành vi đi, đứng, nằm, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trên đường sắt mà không được phép sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Nếu hành vi này gây cản trở giao thông đường sắt hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn của tàu chạy, có thể bị xử phạt 7 - 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị yêu cầu cam kết không tái phạm và tham gia các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt.

Trong trường hợp hành vi chụp ảnh, đùa giỡn trên đường ray gây tai nạn cho người khác, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trường hợp gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, nếu hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt dẫn đến thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, người vi phạm có thể bị: Phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Nếu gây thương tích nặng hoặc làm nhiều người bị thương, mức phạt có thể tăng lên từ 3 - 10 năm tù.

Trường hợp gây chết người, nếu hành vi vi phạm dẫn đến hậu quả chết người, mức xử phạt sẽ nghiêm khắc hơn: Phạt tù từ 7 - 15 năm nếu gây chết 1 người; Phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân nếu làm nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến giao thông đường sắt trong một thời gian nhất định.

Do đó, để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, mỗi người cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định pháp luật và tránh thực hiện các hành vi nguy hiểm trên đường sắt. Hãy cùng chung tay giữ gìn an toàn giao thông để không phải hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ.

**THƯƠNG THƯƠNG - MINH ĐỨC**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

**Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thành, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức đấu giá:**

- Tên tài sản đấu giá: 01 Xe ô tô, Biển số xe: 18A-394.91(T)
- Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng.  
Giá khởi điểm trên của bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu phí phạt người, phí truy thu đường bộ (nếu có), thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sử hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật liên quan.
- Tiền đặt trước: 48.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.
- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 17/3/2025 đến 17h00' ngày 28/3/2025 trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA. Cụ thể như sau:  
- Khách hàng đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản truy cập để đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA: <https://daugia.vn>.  
- Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugia.vn>.  
- Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ theo hình thức nộp

tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản:  
Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá trực tuyến (các hình ảnh/video đính kèm) hoặc xem tài sản trực tiếp như sau:  
- Thời gian xem tài sản: Từ 08h00' ngày 24/3/2025 đến 17h00' ngày 26/3/2025 tại Nơi lưu giữ tài sản; Địa chỉ Bãi xe 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy Hà Nội.  
Công ty đấu giá hợp danh VNA cấp giấy giới thiệu, khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản. Các khách hàng không đi xem tài sản được coi là chấp nhận hiện trạng tài sản, không có quyền khiếu nại khiếu kiện về tài sản.  
8. Nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty từ 08h00' ngày 17/3/2025 đến 17h00' ngày 28/3/2025.  
9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trước cửa khách hàng nộp phải bảo có về tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA.  
10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.  
11. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.  
12. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:  
- Thời gian: 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 02/4/2025.  
- Địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugia.vn>.  
Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595/ 1900.999.955

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

**Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.**

- Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86
- Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 9 - Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, P.Tân Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
- Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 11/4/2025 tại số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.
- Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Nhà, đất thuộc thửa đất số: 544, tờ bản đồ số: 18, tọa lạc tại địa chỉ: 357, KP.Ích Thạnh, P.Trường Thạnh, Q.9 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.HCM (Nơi có tài sản); Diện tích: 95,6m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Lâu dài; DTXD: 64,6m2; DT sân: 64,6m2; Kết cấu: Tường gạch, mái tôn; Cấp hạng: Cấp 4; Số tầng: 01. Giá khởi điểm: 6.800.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 680.000.000 đồng.
- Thời gian đăng ký: Liên tục từ 08 giờ ngày 17/3/2025 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc); Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.
- Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 SBBS 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).
- Cách thức đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định. (Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

**Tàu đánh cá, số 691/2017, số đăng ký BV-94799-TS (số đăng ký cũ BV-4398-TS), chủ tàu là ông Đặng Văn Toàn đã được Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá ngày 28/9/2017.**

- Loại tàu: Tàu cá; Công dụng: Khai thác hải sản; Vật liệu: Vỏ gỗ; Năm đóng: 1994; Mẫu thiết kế: Dân gian; Chiều dài: L max, m: 20.10; Ltk,m; Chiều rộng: B max, m: 6.00; Btk,m; Chiều cao mạn: D m: 2.80; chiều chìm d,m; mạn khô f,m:0,70. Tổng dung tích 70, Máy chính, loại máy HINO, số máy 20607, công suất 350, nơi chế tạo Nhật Bản GKĐ: 360.433.000 đồng.
- Người có tài sản: Chi cục Thị trường dân sự huyện Long Đất
- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng. Địa chỉ: Số B 20 Khu Bến Đình 3, phường 9, TP. Vũng Tàu
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% GKĐ. Đăng ký, mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ ngày 17/3/2025 đến 17 giờ ngày 27/3/2025 (Trong giờ hành chính).
- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Lúc 09h ngày 01/4/2025 tại Chi nhánh Cty, số 1 Lô R, Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng Tàu.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia ĐG: Thực hiện theo quy định của pháp luật, được quy định trong quy chế cuộc bán đấu giá tài sản nêu. Mọi chi tiết liên hệ tại Chi nhánh Cty số 1 Lô R Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng Tàu. ĐT: 0254.3573968.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÁI BÌNH HƯNG**







## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

**Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kế 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức đấu giá:**

- Tên tài sản đấu giá: 01 Xe ô tô, Biển số xe: 51D-919-69(T)
- Giá khởi điểm: 533.000.000 đồng.
- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu phí phạt nguội, phí truy thu đường bộ (nếu có), thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật liên quan.
- Tiền đặt trước: 106.600.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.
- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng VACP Việt Nam Thịnh Vượng; Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 17/3/2025 đến 17h00' ngày 28/3/2025 trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA. Cụ thể như sau:
  - Khách hàng đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản truy cập để đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh VNA: <https://daugiavna.vn>.
  - Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugiavna.vn>.
  - Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ theo hình thức nộp tiền vào

tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản:
  - Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá trực tuyến (các hình ảnh/video đính kèm) hoặc xem tài sản trực tiếp như sau:
    - Thời gian xem tài sản: Từ 08h00' ngày 24/3/2025 đến 17h00' ngày 26/3/2025 tại Nơi lưu giữ tài sản; Địa chỉ: Bãi xe Hoàng Anh, Số 1 Đường 22, P.Lĩnh Đông, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
  - Công ty đấu giá hợp danh VNA cấp giấy giới thiệu, khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản. Các khách hàng không đi xem tài sản được coi là chấp nhận hiện trạng tài sản, không có quyền khiếu nại khiếu kiện về tài sản.
  - Nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty từ 08h00' ngày 17/3/2025 đến 17h00' ngày 28/3/2025.
  - Tính đến thời điểm 17h00' ngày 28/3/2025, tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh VNA.
  - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
  - Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.
  - Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
    - Thời gian: 11 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 02/4/2025.
    - Địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugiavna.vn>.
  - Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595 / 1900.999.955.

### CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

**Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:**

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 35,3m2 đất (Trong đó: Sử dụng riêng 25,5m2; sử dụng chung là 9,8m2) và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 77, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: Số 25 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu (Nay là phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: ĐĐ 658198, số vào sổ cấp GCN: CS70209 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/12/2021 cho ông Đình Nhân Quý.
- Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 184, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Giá khởi điểm: 3.461.929.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn đồng). Giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các khoản vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản (trong trường hợp pháp luật có quy định).
- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).
- Kế hoạch tổ chức đấu giá:
  - Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 17/3/2025 đến ngày 21/4/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).
  - Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/3/2025 đến ngày 21/4/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).
  - Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng, Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thời gian xem GCNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 17/3/2025 đến ngày 21/4/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/3/2025, ngày 25/3/2025 và ngày 26/3/2025 tại số 25 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).
- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/3/2025 đến 17h00 ngày 21/4/2025. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng ban hành.
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được sửa đổi theo khoản 45, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 14h00 ngày 24/4/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- (Ngày làm việc của Công ty là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, Tết và ngày được nghỉ bù theo quy định).
- Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.
  - Trụ sở: Số 20, ngõ 1, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. - Điện thoại: (024) 6286 1568

### CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

**Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong tổ chức Phiên đấu giá số: 03.03/2025/ĐGBP**

- Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 111, tờ bản đồ số 26, địa chỉ Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, có diện tích 523,1m2 đất (trong đó có: 200m2 đất ở tại đô thị, 323,1m2 đất trống cây lâu năm thời hạn sử dụng đến ngày 27/7/2054) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 621600, số vào sổ cấp GCN CS0706 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Ninh cấp ngày 29/5/2020 mang tên ông Nguyễn Văn Tiến. Đăng ký chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thế Long được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận ngày 10/2/2023. (Chi tiết tài sản đấu giá theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 09/01/2025 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
- Giá khởi điểm của tài sản là: 5.962.360.000 đồng (Năm tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu có), phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế VAT (nếu có) và các khoản phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định. Việc nộp các loại thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế. Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục để đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.
- Hình thức Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
- Thời gian và địa điểm bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00' ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong - Tầng 6, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 024.6272.2468

và tại Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bắc Ninh - Tầng 2, số 42 đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ĐT: 0886.832.929.

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.
- Bước giá: 30.000.000 đồng/ bước giá.
- Số tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00' ngày 21/4/2025, khách hàng chuyển tiền vào số tài khoản: 8600888999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Hà Nội - Đơn vị thụ hưởng Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong. (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo "có" về tài khoản Công ty chậm nhất vào lúc 17h00' ngày 21/4/2025).
- Khách hàng đã mua hồ sơ tự liên hệ xem tài sản hoặc đăng ký xem tài sản, hồ sơ tài sản cùng Công ty các ngày 14/4/2025 & 15/4/2025 & 16/4/2025, xem tại địa chỉ bất động sản nêu trên.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h30' ngày 24/4/2025 tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong - Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh - Tầng 2, Số 42, đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trường hợp lượng người đăng ký tham gia đấu giá đông, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
- Nguồn gốc tài sản: Là tài sản kê biên đảm bảo THA của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Lưu ý: Theo Khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014: "Trường khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá".
- Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.
- Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong: Tầng 5 và 6, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, khách hàng trước khi đến mua hồ sơ vui lòng liên hệ ĐT: 0984 135 369 để được hướng dẫn chi tiết.

### CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO PHONG

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

**Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong tổ chức Phiên đấu giá số: 03.02/2025/ĐGBP**

- Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 148,5m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 572, tờ bản đồ số 24, địa chỉ Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 246269, số vào sổ cấp GCN CH0492 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 30/11/2015 mang tên ông Trần Ngọc Hưng và bà Nguyễn Thị Lệ Thu. Đăng ký chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thế Long được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận ngày 14/12/2015. (Chi tiết tài sản đấu giá theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 09/01/2025 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
- Giá khởi điểm của tài sản là: 6.079.333.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu có), phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế VAT (nếu có) và các khoản phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định. Việc nộp các loại thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế. Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục để đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
- Thời gian và địa điểm bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00' ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong - Tầng 6, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 024.6272.2468 và tại Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bắc Ninh - Tầng 2, số 42 đường Lê

Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ĐT: 0886.832.929.

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ
- Bước giá: 30.000.000 đồng/ bước giá.
- Số tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00' ngày 21/4/2025, khách hàng chuyển tiền vào số tài khoản: 8600888999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Hà Nội - Đơn vị thụ hưởng Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong. (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo "có" về tài khoản Công ty chậm nhất vào lúc 17h00' ngày 21/4/2025).
- Khách hàng đã mua hồ sơ tự liên hệ xem tài sản hoặc đăng ký xem tài sản, hồ sơ tài sản cùng Công ty các ngày 14/4/2025 & 15/4/2025 & 16/4/2025, xem tại địa chỉ bất động sản nêu trên.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 24/4/2025 tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong - Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh - Tầng 2, Số 42, đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trường hợp lượng người đăng ký tham gia đấu giá đông, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
- Nguồn gốc tài sản: Là tài sản kê biên đảm bảo THA của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Lưu ý: Theo Khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014: "Trường khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá".
- Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.
- Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong: Tầng 5 và 6, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, khách hàng trước khi đến mua hồ sơ vui lòng liên hệ ĐT: 0984 135 369 để được hướng dẫn chi tiết.

### CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO PHONG

## THÔNG BÁO

**V/v thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đường dây 220kV nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rê Mỹ Xuân - Cát Lái tại xã Vĩnh Thanh, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch**

Căn cứ khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai 2024;  
Thực hiện Thông báo thu hồi đất ngày 23/07/2024 của UBND huyện Nhơn Trạch;  
Ngày 01/8/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Phước Khánh, xã Vĩnh Thanh cùng các ban ngành tổ chức công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và gửi Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân có đất bị thu hồi đồng thời niêm yết Thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên bảng thông tin tại UBND xã Phước Khánh, xã Vĩnh Thanh và địa địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Hiện nay còn lại các thửa đất dưới đây chưa tìm được thông tin chủ sử dụng cũng như hộ gia đình, cá nhân không đến dự họp công bố và không đến phối hợp để kiểm đếm hiện trạng theo thứ tự của Trung tâm Phát triển quỹ đất gồm:

ST T	Số tờ ĐĐ	Số thửa	Diện tích thu hồi và ảnh hưởng (m2)			Loại đất	Ghi chú
			Cộng	Diện tích thu hồi móng trụ (m2)	Diện tích ảnh hưởng hành lang an toàn (m2)		

### 1/ Đoạn xã Phước Khánh:

1	47	152	75,7	0	75,7	LUC	
2	47	249	476,6	0	476,6	LUC	
3	48	169	186,7	0	186,7	LUC	
4	48	171	5	0	5	LUC	
5	48	218	529,1	0	529,1	BHK	
6	48	281	505,3	0	505,3	LUC	
7	48, 52	282, 1	2760,3	0	2760,3	LUC	
8	48	343	329,4	0	329,4	LUC	
9	48	366	0,6	0	0,6	LUC	
10	51	27	1644,9	0	1644,9	CLN	
11	51	28	200,5	0	200,5	LUC	
12	51	40, 166, 169	2937,4	0	2937,4	LUC	
13	51	50	1915,4	0	1915,4	LUC	
14	51	56	0,8	0	0,8	LUC	
15	51	68, 69	1327,7	0	1327,7	LUC, CLN	
16	51	70	167,7	0	167,7	LUC	
17	51	72	1710,3	0	1710,3	LUC	
18	51	199	108,5	0	108,5	LUC	
19	51	227	619,7	0	619,7	BHK	
20	52	384	467,1	0	467,1	LUC	
21	52	385	243,7	0	243,7	LUC	
22	52	386	43,5	0	43,5	LUC	
23	55	1, 175	527,3	0	527,3	LUC	
24	55	168, 169	542,5	0	542,5	CLN	
25	55	3	639,2	0	639,2	LUC	
26	71	168	2411,8	441	1970,8	SKK	
27	71	12, 31, 32, 50, 51, 72	2889,9	0	2889,9	LUC, CLN	
28	48, 51, 55, 52, 47	262, 263, 159, 161, 162, 163, 164, 186, 248, 250, 214, 218, 219, 220	7788,6	107	7681,6	SON, DTL	
29	51	49	1036,4	442,5	593,9	LUC	
30	47	155	46	0	46	DNL	
31	48	174	22,5	0	22,5	DNL	
32	48	202	1303,4	0	1303,4	BHK	
33	48	210	171,6	0	171,6	CLN	
34	51	35	613,7	0	613,7	LUC	
35	51	36	46	0	46	DNL	
36	51	43	1244,7	0	1244,7	LUC	
37	51	44	46	0	46	DNL	
38	51	51	46	0	46	DNL	
39	51	52	1408,4	0	1408,4	LUK	
40	51	71	808,3	0	808,3	LUC	
41	52	3	148,6	0	148,6	LUC	
42	52	4	415,1	0	415,1	LUC	
43	55	2	46	0	46	DNL	
			<b>38457,9</b>	<b>990,5</b>	<b>37467,4</b>		

### 2/ Đoạn xã Vĩnh Thanh:

1	49	119	1567	0	1567	LUC	
2	49	134	304,7	0	304,7	LUA	
3	48	194	88,6	0	88,6	CLN	
4	48	8000	335,4	0	335,4	SON	
5	49	137	298,9	0	298,9	CLN	
6	49	267	139,5	0	139,5	CLN	
7	49	139	211,4	0	211,4	CLN	
8	49	194	22,7	0	22,7	DNL	
9	49	195	46,6	0	46,6	DNL	
			<b>Tổng cộng</b>	<b>3014,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3014,8</b>	

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch xin thông báo nội dung trên để các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án đường dây 220kV nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rê Mỹ Xuân - Cát Lái tại xã Vĩnh Thanh, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch được biết, đến liên hệ tại UBND xã Phước Khánh, UBND xã Vĩnh Thanh hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường đối với các thửa đất nêu trên. Nếu hộ dân không đến liên hệ thì Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch sẽ phối hợp cùng các ban ngành tiến hành lập hồ sơ bồi thường, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo diện vắng chủ.

Địa chỉ liên hệ: đường Tôn Đức Thắng, xã Phú Hội, Khu Trung tâm hành chính, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

### TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI





**NGHỆ AN:**

# Hơn 300 giáo viên bị truy thu gần 4,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội



● Hội nghị viên chức, người lao động tại Trường THCS Xuân Hòa (huyện Nam Đàn). (Ảnh: Thiên Ý)

**Thời gian qua, hơn 300 giáo viên tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) nhận được thông báo từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện này về việc truy thu gần 4,6 tỷ đồng tiền BHXH, trong đó tiền lãi chậm đóng hơn 2,6 tỷ đồng. Huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thật chính xác, sau đó sẽ báo cáo Huyện ủy và BHXH tỉnh rồi đề nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết một cách hợp tình và hài hòa.**

Sở GD&ĐT cho biết đã nhận được báo cáo từ Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn về vướng mắc trong việc giải quyết chế độ cho người lao động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Báo cáo nêu, thời gian qua trên địa bàn huyện Nam Đàn có một số trường hợp được chuyển xếp nâng bậc lương theo Công văn 3434 của UBND tỉnh nhưng chưa đóng đủ phần chênh lệch BHXH, BHYT, BHTN khi được chuyển xếp lại bậc lương.

Trong năm 2024, tại một số đơn vị, trường học, có 3 cá nhân đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ gồm: Ông Hồ Quốc Chung, Hiệu phó Trường THCS Xuân Hòa, nghỉ hưu từ 1/6/2024; ông Nguyễn Đình Hùng, nhân viên Trường Tiểu học Hồng Long, nghỉ từ 1/7/2024; bà Lê Thị Thu, giáo viên Trường Mầm non Làng Sen, nghỉ từ 1/8/2024. Sau khi các trường ban hành quyết định nghỉ hưởng chế độ BHXH theo quy định, các trường đã hoàn thiện hồ sơ gửi BHXH huyện trình giải quyết chế độ nghỉ hưu cho từng đối tượng.

Tuy nhiên, khi tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân trên, BHXH huyện rà soát đối chiếu để giải quyết chế độ thì phát hiện các trường hợp này được chuyển xếp lương theo Công văn 3434 ngày 26/06/2006 của UBND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành 884/HDLN ngày 29/06/2007 nhưng hiện vẫn chưa đóng phần chênh lệch (BHXH, BHYT, BHTN) khi được chuyển xếp lại bậc lương.

Tiếp đó, BHXH huyện đã rà soát tổng thể tình hình đóng BHXH trên địa bàn huyện, phát hiện 315 giáo viên, nhân viên (trong đó có 4 cá nhân không phát sinh tiền) các trường mầm non, tiểu học, THCS tại huyện đã được xếp lại bậc lương nhưng chưa thực hiện đóng phần chênh lệch. Số tiền phát sinh chênh lệch tạm tính đến tháng 11/2024 là gần 4,6 tỷ đồng, trong đó tiền gốc hơn 1,9 tỷ đồng; tiền lãi phát sinh hơn 2,6 tỷ đồng.

Phòng GD&ĐT đã có Báo cáo số 452 ngày 8/11/2024 về vướng mắc trong việc giải quyết chế độ nghỉ hưu cho người lao động. Ngày 9/1/2025, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với BHXH tỉnh để bàn giải pháp, thực hiện chế độ cho các đối tượng chuyển xếp lại bậc lương. Sau đó, UBND huyện ban hành Quyết định 249 ngày 13/1/2025 lập Tổ rà soát hồ sơ, đối tượng thực hiện chuyển xếp lại bậc lương theo Công văn 3434. Sau rà soát, huyện đã có buổi làm việc với 3 cá nhân đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ. Hiện các ngành chức năng đang nghiên cứu để tìm giải pháp.

Ông Vương Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, trước những vướng mắc trên, huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thật chính xác, sau đó sẽ báo cáo với Huyện ủy và BHXH tỉnh rồi đề nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết một cách hợp tình và hài hòa. “Thực ra Quyết

Liên quan lĩnh vực, BHXH TP HCM vừa có thông báo cho biết, để tiến tới cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử, ngày 12/3, BHXH TP đã có Công văn 1423/TB-BHXH gửi các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị/tổ chức quản lý người tham gia BHYT; cơ sở GD&ĐT; tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn TP; yêu cầu các đơn vị căn cứ danh sách do cán bộ cơ quan BHXH gửi về, khẩn trương thực hiện các việc sau.

Với người lao động chưa được cập nhật căn cước công dân (CCCD), đơn vị khẩn trương lập hồ sơ điện tử 608 (đính kèm hình ảnh thẻ CCCD/thông báo số định danh cá nhân (ĐDCN)) gửi cơ quan BHXH đang quản lý để cập nhật số CCCD/ĐDCN.

Thời gian thực hiện xong chậm nhất 31/3/2025. Sau 31/3/2025, những trường hợp chưa được cập nhật số CCCD/ĐDCN, BHXH TP sẽ từ chối giải quyết hồ sơ tăng/giảm/điều chỉnh, tạm dừng cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT và không xác nhận quá trình đóng, cấp tờ rời số BHXH.

BHXH TP rất mong đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT quan tâm, phối hợp thực hiện vấn đề này.

Được biết, kể từ 2022, BHXH TP đã triển khai, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, cách thức cập nhật CCCD/ĐDCN vào hồ sơ tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa được cập nhật số CCCD/ĐDCN vào dữ liệu ngành BHXH.

**NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**

định 3434 là rất nhân văn. Tỉnh rất quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên được vào biên chế, truy lĩnh bậc lương. Tuy nhiên, không hiểu sao lúc đó việc đóng BHXH không cụ thể nên giờ mới vướng mắc”, ông Thái nói.

Nguyên nhân là vào 2011, nhiều giáo viên tại huyện được nâng bậc lương, trong đó có giáo viên được nâng từ 1 - 4 bậc lương mà không truy lĩnh tiền lương. Tuy nhiên, các giáo viên không được thông báo để đóng bù tiền BHXH cho khoản nâng bậc.

Ông Nguyễn Đình Ngọc, Giám đốc BHXH huyện chia sẻ, năm 2011, UBND huyện có quyết định cho lao động trong các cơ sở giáo dục vào biên chế được truy lĩnh bậc lương. Thời điểm này, lẽ ra các cơ sở giáo dục phải làm việc với Phòng Tài chính để có kinh phí giải quyết, đồng thời yêu cầu người lao động làm thủ tục hồ sơ gửi BHXH huyện để giải quyết, nhưng lại không làm. Theo Luật BHXH, để giải quyết chế độ hưu trí và các chế độ liên quan khác, thì phải truy thu mức tiền lương đóng BHXH. **THIÊN Ý**

**Hà Nội)** phản ánh việc một DN có dấu hiệu giả mạo tài liệu, chiếm đoạt 162m2 đất của gia đình ông. Đơn được chuyển đến Tư lệnh Quân chủng Phòng không, không quân, Cục Điều tra Hình sự (Bộ Quốc phòng), TCTy Xăng dầu Quân đội. **PLVN**

**Mê Linh, TP Hà Nội)** phản ánh việc ông bị cắt chế độ thờ cúng 2 liệt sĩ có dấu hiệu chưa đúng quy định pháp luật. Đơn được chuyển đến Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

● Ông Đình Văn Cường (ngụ phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,

## HỘP THƯ

Báo PLVN đã chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn của các ông, bà có tên sau đây:

● Ông Trần Trung Hậu (ngụ thôn Vạn Phúc Xuyên, xã Vạn Yên, huyện

## Pháp luật

● Tổng Biên tập:  
**TS VŨ HOÀI NAM**  
● Phó Tổng Biên tập:  
**HÀ ÁNH BÌNH**  
**TRẦN NGỌC HÀ**  
**VŨ HỒNG THÚY**

● **TÒA SOẠN:** Số 42 ngõ 29

Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.  
\*ĐT: (024) 37245180  
\* Fax: (024) 37245178  
\* Email: baoplvn2014@gmail.com.  
● **GPXB** số 180/GP-BTTTT ngày 05/07/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.  
● **Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.**  
● In tại Cty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

● **Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ):**

200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

\*ĐT: 0903941211 \* Email: phuonghoa@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc):**

581 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

\*ĐT: 0914433388 \* Email: dieuphamplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Hải Phòng (thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng):**

10A Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

\*ĐT: 0973465555 \* Email: vanphongplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung):**

Phòng 203, tầng 2, số 01 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

\*ĐT: 0903029099 \* Email: quangtam07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên):**

92 Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai.

\*ĐT: 0914876019 \* Email: longbc07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ (thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long):**

109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

\*ĐT: 0913601551 \* Email: tranphongtranplvn@gmail.com

Liên hệ thông tin - quảng cáo:

**Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152**

**MÃ ĐẶT BÁO: B51**

**Giá: 7.300Đ**

(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)